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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 7 มิถนุายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ นายกนครแม่ สอด  คนใหม่  แถลงนโยบายหลั ก  8  พันธกิ จ  

พัฒนานครแม่สอด 

5 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิรัช' มั่นใจสภาถก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านฉลุย 7 
3 แนวหน้าออนไลน์ 'ภท.' เรียก ส.ส. ถกแนวทางอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 8 

4 สยามรัฐออนไลน์ "สิริพงศ์ "  เผย ภท. ให้  ส.ส.อภิปราย "พรก.กู้ เงิน 5 แสน  ล." 

ตรงไปตรงมา หวังให้ตอบตรงโจทย์ รวดเร็ว ทันการณ์ถึงมือ ปชช. 

9 

5 สยามรัฐออนไลน์ “ธนกร” โต้ พท. อย่าค้านทุกเรื่อง ย ้า รบ. มีแผนใช้ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 

แสนล้าน เยียวยาฟื้นฟู ปท. ชัดเจน คุ้มค่า 

11 

6 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล - เพ่ือไทย ผนึกต้าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน รับไม่ได้ 

ตีเช็คเปล่า 

12 

7 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ ประชุม พ.ร.ก. กู้เงิน 9 มิ.ย. วันเดียว 13 

8 แนวหน้าออนไลน์ 'อันวาร์ ' ยกไทม์ไลน์  'รมช.สาธิต ' แนะแก้โควิดเสร็จ รื อ รธน.  

แล้วยุบสภา 

14 

9 แนวหน้าออนไลน์ 'พรรคกล้า 'ร้อง 'นายกฯ' สอบปัญหาจัดสรรวัคซีน แฉ 'นักการเมือง'  

พาหัวคะแนนไปจิ มเข็ม 

16 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' ประเดิมยื่น 'ชวน' ปราม ส.ส. ตัดงบตามใจชอบ เตือน 'พิธา' 

ระวังฝ่า ม.144 

17 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว ! 'หมอวรงค'์ ชี ช่องฝ่ายค้าน เชือดรัฐบาลบิ๊กตู่ ! 18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "ประยุทธ์" วิ่งสู้ฟัด-ดิ นสู้ต่อ ! เคาะสนิมเนื อใน 19 

2 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เรืองไกร ชีวิตหักศอก ออกจากพรรคทักษิณ สู่ พลังประชารัฐ 20 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ป่วนกรุง '3 พ.' ล้างบาง ขั วอ้านาจเก่า 23 

4 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ถอดรหัส 61+4 เสียงภูมิใจไทย วัคซีนการเมืองที่ ประยุทธ์ ขาดไม่ได้ 25 

5 ข่าวสดออนไลน์ แนวทาง ภูมิใจไทย ร่วมรัฐบาล แนวทาง ทั ง “ต่อสู้” และต่อรอง 27 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช้าแหละปม “ภูมิใจไทย” อยู่ต่อหรือพอแค่นี  ผ่ากลยุทธ์ 3 ป.  

เปิดเกมรุกตั งเกมรับ 

28 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

กลยุทธ์ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โลกโซเชียล ล้อม “ประยุทธ์” 30 

8 สยามรัฐออนไลน์ ควันหลง หลัง "ศึกงบประมาณ" 32 

9 ข่าวสดออนไลน์ จังหวะ การเมือง ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า การ ประชุมใหญ่ 34 

10 MGR ออนไลน์ พลังโม้ “โทนี่” ไร้แรงส่ง เพื่อไทย เลือดไหลไม่หยุด !? 35 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ ศึกนอกร้อนศึกในร้าวรุมทึ งผู้น้า 37 

12 มติชนออนไลน์ “แผล” จากงบประมาณ ยังสด แผล “พระราชก้าหนด” ตามมา 39 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับสัญญาณ "พลังประชารัฐ" เปิดปฏิบัติการ "ดูด-ดีล" 40 

14 ข่าวสดออนไลน์ ตะกอน นอนก้น “ภูมิใจไทย” พุ่งใส่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 43 
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  สัปดาห์น้ีมีอะไร
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

7 มิ.ย. 64 13.00 น. 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั ง ชั น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง  

8 มิ.ย. 64 10.00 น. 
 

ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั ง ชั น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ง  
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ข่าวอ้างอิง 
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7 มิถุนายน 2564 11:05 น.   
นายกนครแม่สอด คนใหม่ แถลงนโยบายหลัก 8 พันธกิจ พัฒนานครแม่สอด 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก น้าคณะ
ผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องประชุมชั น 4 ส้านักงานเทศบาล โดยมีนาย
ไตรศักดิ์ บุณยเศรณี เป็นประธานสภาเทศบาลฯท้าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)เข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุม การประชุมครั งนี เป็นการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ ภายหลังได้เข้า
รับต้าแหน่งในการเข้ามาบริหารงาน 

ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุม เพ่ือให้ทราบถึง
เจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ที่มุ่งมั่นน้าความสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือพัฒฯ
เทศบาลนครแม่สอด ภายใต้พันธกิจ วิสัยทัศน์ “แม่สอดเมืองน่าอยู่ ก้าวล ้าทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล “ ด้วยนโยบาย
และพันธกิจ 8 ด้าน คือ 1.นโยบายเร่งด่วนที่จะด้าเนินการทันที ด้วยการยกระดับให้บริการทางการแพทย์ ของคลินิกชุม
ชุมชน รองรับการให้บริการประชาชน เพ่ือมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื อไวรัส โควิด 19 ด้วยการ
เ ข้ า ถึ ง วั ค ซี น ป้ อ ง กั น  ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พื น ที่  ,ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ป้ อ ง กั น อุ ท ก ภั ย น ้ า ท่ ว ม ,  
2.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 3.นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นครแม่สอด สะอาด เมือง
แสนสุข , 4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคมและคุณภาพชีวิต  น้ านครแม่สอด สู่ เมือง เศรษฐกิจชั นน้ า , 
5.นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณี ,6.นโยบายด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ประชาชนคือศูนย์รวมหัวใจการท้างาน, 7.นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื นที่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด , และ 8.นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การน้าหลักระบบ
ธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม ฯลฯ 

 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/ab1b147479e72e36a4d9a6f585a06ccf9325c60b1144d7d7759da2cf186f1209.jpg?itok=5cfjfeLn
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นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ เน้นในการสอด เร่งแก้โควิด 19 - เศรษฐกิจ - สังคม -คุณภาพชีวิต –
วัฒนธรรม-เมืองเขตเศรษฐกิจ ชั นน้า สืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นแม่สอด 
ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิต และมีคุณภาพอนามัยที่ดี 

นอกจากนี นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยังมีค้าสั่งแต่งตั งรองนายกเทศมนตรีฯ 4 คน ประกอบด้วย 
นายกรรณ กัณฑ์นิล-นายไกรสร กิจการ-นายสุวิทย์ คามณ๊วงศ์-นายจ้านง คงปาน เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250751  
  

https://siamrath.co.th/n/250751
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06 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:26 น.   
'วิรัช' ม่ันใจสภาถก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านฉลุย 
 

 
 

6 มิ.ย.64-นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 มิ.ย.นี  ที่จะมีการพิจารณาพระราชก้าหนด 
(พ.ร.ก.) ให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5   แสนล้านบาทว่า ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อย
แล้ว เราท้างานด้วยความละเอียดรอบคอบมากที่สุด โดยในส่วนของการอภิปรายมีการจัดสรรเวลาให้ฝ่าย ค้านและ
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 9 ชั่วโมง ทางพรรคพปชร. มีผู้ที่จะลุกขึ นอภิปรายจ้านวน 12 คน 

"ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะโหวตลงมติในเวลาใด เนื่องจากฝ่ายค้านยืนยันชัดเจนว่าจะใช้เวลาอภิปรายเต็มที่ 9 
ชั่วโมง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลอาจจะอภิปรายครบ 9 ชั่วโมงหรือไม่ก็ได้ จึงต้องพิจารณาส่วนนี ในวันประชุมอีกครั ง ทั งนี  เชื่อ
ว่าการโหวตลงมติไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากพ.ร.ก.ดังกล่าวมีความส้าคัญและจ้าเป็นในการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โควิด-19 และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ" 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105454  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/105454
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วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.34 น. 
'ภท.' เรียก ส.ส. ถกแนวทางอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 
 

 
 

"ภท."เรียก"ส.ส."ถกแนวทางอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้าน"ส.ส.ณัฎฐ์ชนน"ติงรัฐบาลแจกเงินรายหัว 
แนะจัดงบหนุนฝ่ายปฏิบัติด่านหน้าพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื อ ส.ส.สงขลา รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรค
ภูมิใจไทยได้เรียกประชุม ส.ส.ของพรรค ในวันที่ 8 มิ.ย.นี  เพ่ือหารือและวางแนวทางการอภิปราย พ.ร.ก.ให้อ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 
พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท โดยที่พรรคไม่ได้ก้าหนดหรือขีดเส้นการอภิปรายของ ส.ส.ว่าจะต้องอภิปราย
อย่างไร แต่การอภิปรายจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงว่ามีการใช้จ่ายเงินกู้ตามความจ้าเป็น และสมเหตุสมผลหรือไม่ เพ่ือให้
รัฐบาลใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า สามารถแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 

"ในความเห็นส่วนตัวผมว่าการใช้จ่ายเงินกู้รอบนี  ควรจะใช้งบส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาโควิด -19 มากกว่าการแจก
เงินให้ประชาชนเป็นรายหัว เนื่องจากมีการแจกมาแล้วหลายรอบ ขณะที่งบประมาณการดูแลป้องกันโควิด-19 ในระดับ
พื นที่ยังลงไปไม่ถึง" นายณัฎฐ์ชนน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578265  
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/578265
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6 มิถุนายน 2564 21:51 น.   
"สิริพงศ์" เผย ภท. ให้ ส.ส.อภิปราย "พรก.กู้เงิน 5 แสนล." ตรงไปตรงมา หวังให้ตอบตรงโจทย์ รวดเร็ว 
ทันการณ์ถึงมือ ปชช. 
 

 
 

วันที่ 6 มิ.ย.64 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาพ.ร.ก.ให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ว่า เบื องต้นภายในพรรคได้พูดคุย
กันว่าจะอภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็น ส้าหรับแนวทางการอภิปรายจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา เราคงไม่ได้เน้นว่า
จะต้องมาชม สนับสนุนหรืออะไร ส.ส.คนไหนจะพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย ถ้าคนไหนเห็นว่าอยากจะ
สนับสนุนก็อภิปรายสนับสนุนก็เป็นเรื่องของเขา ถ้าส.ส.ภูมิใจไทย จะอภิปรายไปในทางต้าหนิหรือให้ข้อเสนอแนะ คง
ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร 

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า โดยจะอภิปรายจากประสบการณ์พ.ร.ก.กู้เงินฉบับที่แล้ว เห็นอะไรมา ซึ่งเราคงต้องให้
ความเห็นไปยังส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ว่า พ.ร.ก.กู้เงินคราวที่แล้วสศช.พิจารณา
โครงการได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตรงโจทย์หรือไม่ โดยเรื่องความเร็วเป็นเรื่องส้าคัญมาก เนื่องจากพ.ร.ก.กู้เงิน
ฉบับที่แล้วมาถึงวันนี เพ่ิงเบิกจ่ายไปได้ประมาณ 80% มีการโอนงบจากงบฯฟ้ืนฟูเป็นงบฯเยียวยา หมายความว่าโอนเงิน
จากโครงการต่างๆที่ควรจะมีเบิกจ่ายมีการด้าเนินการมาเป็นเงินแจก จึงท้าให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายสูง ซึ่งแสดงเห็นว่า
ที่ผ่านมาหนึ่งปี การเบิกจ่ายในอัตรานี มันไม่ทันการณ์และไม่เป็นการเยียวยาที่ต้องท้าให้เร็วทันเวลา แม้แต่เงินกู้ซอฟต์
โลนเองก็เพ่ิงปล่อยออกมานิดหน่อย 

 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210606/122cad147d6aef2d5403e690525dfb801b8be3ec0d86e93b7f4c163cf275755d.jpg?itok=lZJ3lsg-
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นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เราก็หวังว่าเงินกู้นี ต้องถึงมือประชาชนแน่นอน อย่างที่รัฐบาลบอกถึงแน่นอน โดยส่วน
หนึ่งเป็นเงินเยียวยา อีกส่วนหนึ่งจะต้องไปเป็นงบลงทุน หวังว่าเงินกู้ตัวนี จะไปแก้ปัญหาประชาชนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น
มิติเรื่องสาธารณสุข และมิติเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วน อย่างเช่นตอนนี ที่มีโรคระบาดในสัตว์เลี ยง อย่าง วัว สุกร ที่แผน
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้เตรียม เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เกิดสถานการณ์นี ขึ น 
จึงยังไม่มีการเตรียมจัดสรรงบประมาณเหล่านี  เราก็หวังว่าพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี จะมาแก้ปัญหาตรงนี ด้วย และเงินกู้ฉบับที่
แล้วเราจะเห็นว่ากลุ่มเปราะบางในบางอาชีพ อย่างเช่นฟาร์มโคนมผ่านมา 1 ปี ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยา เราก็หวัง
ว่าจะเห็นการแก้ไขจากพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี  

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 65 ส.ส.ภูมิใจไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์
อภิปรายหนักหน่วง สุดท้ายรับร่าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าคนละส่วนกัน การเมือ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยการแสดงความเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเป็นอิสระ การให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่า
จะเป็นการต้าหนิหรือการเสนอแนะโดยที่ไม่ได้มีเจตนาอะไรซ่อนเร้นจะน้ามาซึ่งประโยชน์ และเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมี
กฎหมายหลายฉบับที่ฝ่ายค้านก็อภิปรายในเชิง ไม่สนับสนุน สุดท้ายก็ให้การสนับสนุน เกิดขึ นมาแล้วหลายฉบับ ตนคิด
ว่าเป็นเรื่องธรรมดามากในการที่จะอภิปรายไปในในทิศทางไหนและการรับหรือไม่รับเกิดจากหลายกระบวนการไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยกันมาก่อนในพรรค ซึ่งมีการต่อสู้กันมาแล้วระดับหนึ่งจนออกมาเป็นมติพรรค การ
ค้านึงถึงประโยชน์ในภาพรวม มันมีหลายปัจจัย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250684  
  

https://siamrath.co.th/n/250684
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7 มิถุนายน 2564 09:31 น.  
 “ธนกร” โต้ พท. อย่าค้านทุกเรื่อง ย้ า รบ.มีแผนใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เยียวยาฟื้นฟู ปท.ชัดเจน คุ้มค่า 
 

 
 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพิจารณา 
พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 มิถุนายนนั น มั่นใจว่า พ.ร.ก.กู้เงินจะ
ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ แน่นอน โดยรัฐบาลมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการฟ้ืนฟูเยียวยาประเทศซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พ.ร.ก.ดังกล่าวมีการก้าหนดแผนการใช้เงินกู้อย่างชัดเจน โดยการใช้จ่ายต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชก้าหนด ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 1.
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ 2.แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 วงเงิน 300,000 ล้านบาท เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผู้ประกอบอาชีพและ
ผู้ประกอบการ สามารถด้าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง และ 3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 วงเงิน 170,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับแผนงาน/
โครงการ เพ่ือรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่พรรคเพ่ือไทยเตรียม ส.ส.จ้านวน 35 คนช้าแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน และไม่เห็น
ด้วยกับ พ.ร.ก.ดังกล่าว เพราะไม่มีแผนที่ชัดเจนว่ากู้ไปท้าอะไรนั น รัฐบาลไม่กังวลอะไร เพราะรัฐบาลมีแผนการใช้งบที่
ชัดเจน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่าง
คุ้มค่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน มีการก้าหนดอย่างชัดเจนว่า เงินกู้ 5 แสนล้านบาทนี จะน้าไปใช้เพ่ือการอ่ืนนอกจาก 
3 แผนงานดังที่กล่าวมาแล้วไม่ได้อย่างเด็ดขาด ดังนั น ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในเจตนาของรัฐบาลเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในครั งนี  และขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินกู้ 5 แสนล้านบาท รวมถึงเจตนาของรัฐบาลในการใช้จ่ายเงินกู้นี อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม พรรค
เพ่ือไทยไม่ควรค้านทุกเรื่อง เพราะทุกอย่างท้าเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250719  
  

https://siamrath.co.th/n/250719
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210607/340bb994592dbb3396ae8181fc53cbf8fb4ebff2c33fa865f411b17e2d2d10bb.jpg?itok=hV16rB4u
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วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 09:40 น. 
ก้าวไกล - เพื่อไทย ผนึกต้าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน รับไม่ได้ตีเช็คเปล่า 
 

 
 

ก้าวไกล-เพื่อไทย ผนึกต้าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน รับไม่ได้ตีเช็คเปล่า 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) แถลงถึงการพิจารณา พ.ร.ก.กู้

เงิน 5 แสนล้านบาท ที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรวันที่ 9 มิถุนายน ว่า พ.ร.ก.ดังกล่าวเหมือนตีเช็คเปล่า สภาฯไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั น พรรค พท.ยืนยันไม่เห็นชอบกับ พ.ร.ก.ฉบับนี แน่นอน พ.ร.ก.ฉบับนี เป็นการเขียนไว้กว้างๆ  เช่น 
น้าเอาใช้ด้านสาธารณสุข 3 หมื่นล้านบาท เยียวยาประชาชน 3 แสนล้านบาท ใช้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 1.7 แสนล้านบาท แต่
ไม่มีรายะเอียดว่าเอาไปใช้ท้าอะไรได้บ้าง ถือเป็นการจัดงบที่ไม่เหมาะสม ท้าไมไม่จัดงบให้ด้านสาธารณสุขให้มากกว่านี  
ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี ประชาชนเดือดร้อนไม่มีวัคซีนฉีด คนติดเชื อ คนตายทุกวัน แสดงให้เห็นว่ากู้เงิน
ไปแต่บริหารจัดการไม่ได้ 

ขณะที่ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยืนยันจุดยืนของพรรคในการพิจารณา
พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ว่า การอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงินครั งนี เป็นเพียงการให้โอกาสต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลชุดนี  
พรรค ก.ก.ไม่สามารถตีเช็คเปล่าให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้อีกแล้ว หากรัฐบาลนี ยังคงบริหาร
ต่อไปเชื่อว่าในปีงบประมาณหน้า รัฐบาลชุดนี ก็จะกลับมายื่น พ.ร.ก.เพ่ือให้สภาพิจารณากู้เงิน ซึ่งจะเป็นภาระให้กับ
ประชาชนต่อไป ดังนั น พรรค ก.ก.จึงมีมติไม่เห็นชอบ พ.ร.ก.ฉบับนี  

นายพิจารณ์กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลเลือกท้าคือการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท โดยมีกระดาษมาเสนอสภา
เพียง 5 แผ่น ไม่มีแผนงานและเนื อหารายละเอียด ดังนั นสิ่งที่ควรจะเป็นคือ เมื่อกู้เงินมาแล้วควรจะท้าเป็น พ.ร.บ.
งบประมาณกลางปี โดยมีเนื อหารายละเอียดโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป้าหมายและตัวชี วัดต่างๆ เพ่ือให้สภาฯ
ทรายว่าจะน้าไปใช้อย่างไร และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังคืออะไร 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2762687  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2762687
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%81.%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89.jpg
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07/06/2564 09:55 
ประชุม พ.ร.ก. กู้เงิน 9 มิ.ย.วันเดียว 
 

 
 

รัฐสภา 7 มิ.ย.-“ชวน” ย้ าถกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน 9 มิ.ย.วันเดียว เตรียมหารือ 3 ฝ่ายหาแนวทางพิจารณาร่าง
แก้ รธน.ต่อ 

นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพ.ร.ก.กู้
เงิน 5 แสนล้านบาท ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน ซึ่งตามข้อตกลงของวิป 3 ฝ่าย จะใช้เวลาพิจารณาเพียง1 วัน แต่หาก
พิจารณาไม่แล้วเสร็จจะลงมติในวันถัดไปได้ 

นายชวน กล่าวว่า ส้าหรับการพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 ในสัปดาห์หน้า จะหารือกับนาย
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาว่าจะสามารถประชุมได้เมื่อใด โดยจะเชิญทุกฝ่ายทั งวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน วิปวุฒิ
สภา รวมถึงเจ้าของญัตติมาหารือแนวทางการประชุมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื อโรคโควิด-19 ยืนยันว่าต้องประชุม
เพียงรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี .-ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-711452  
  

https://tna.mcot.net/politics-711452
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วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.04 น. 
'อันวาร์' ยกไทม์ไลน์ 'รมช.สาธิต' แนะแก้โควิดเสร็จ รื้อ รธน. แล้วยุบสภา 
 

  
 

"อันวาร์"ยกไทม์ไลน์"รมช.สาธิต" แนะแก้โควิดเสร็จ รื้อรธน.แล้วยุบสภา โวคน"ปชป."เกินครึ่งคิดเหมือนกัน แจง
โหวตหนุนงบฯ65 ท าตามมติประชาชน 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี 
นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาระบุเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้ามา
ร่วมมือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเมืองที่เป็นเงื่อนไข เพ่ือเดินไปข้างหน้า 
โ ด ยก้ า หนด ไทม์ ไ ลน์ ใ ห้ มี ก า ร แก้ ไ ข รั ฐ ธ ร รมนูญภ าย ใน  6 เ ดื อน  แล ะยุ บ สภ าภ าย ใน เ ดื อน  ธ . ค . นี   
หากพรรคร่วมรัฐบาลใครชิงถอนตัวก่อน ถือว่าพรรคนั นซ ้าเติมปัญหาชาติ โดยผู้มีอ้านาจสูงสุดก้าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
พิจารณาใน ครม.เพ่ือพรรคร่วมรัฐบาลจะได้ไม่หวาดระแวงกัน เพ่ือประเทศชาติ และพักเรื่องสืบทอดอ้านาจ หากยัง
ท้างานอ่ืนในสถานการณ์แบบนี  นอกจากจะเป็นการนับถอยหลังของแต่ละฝ่ายแล้ว ก็ยังเป็นการถอยหลังของประเทศ
ด้ ว ย  ว่ า  ต น เ ค ย เ ส น อ ใ ห้ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ท า ง ก า ร เ มื อ ง ต า ม ก ล ไ ก ข อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  
โดยขอให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากรัฐบาล เพ่ือเปิดโอกาสให้นายกฯจัดตั ง รัฐบาลใหม่ และกลไกสุดท้ายคือ 
การยุบสภาเพ่ือคืนอ้านาจให้แก่ประชาชนหลายครั งแล้ว ในที่สุดก็มีคนพูดความในใจที่ เคยเก็บไว้ออกมา  
แถมเป็นเบอร์ใหญ่ระดับรัฐมนตรีด้วย ตนเตือนมาตลอดว่าที่เรียกร้องไปนั น ท้าเพ่ือพรรคและประเทศชาติมีคนเห็นด้วย
กับผมมากกว่าครึ่งพรรค แต่เก็บไว้ในใจไม่กล้าพูด 

นายอันวาร์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการอภิปรายร่า ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ที่ทั งพรรคประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย อภิปรายโจมตีการจัดท้างบฯ ที่ไม่ตอบโจทย์และต้าหนิหัวหน้ารัฐบาล 
แต่สุดท้ายกลับมีมติโหวตหนุน จนสื่อเรียกว่าลิเกโรงใหญ่ หรือเล่นปาหี่เพราะไม่มีโหวตสวน โดยอ้างมติพรรคนั น ตนก็
เ ป็ น ผู้ อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ เ ป็ น ค น ห นึ่ ง ที่ ย ก มื อ โ ห ว ต ส นั บ ส นุ น เ พ ร า ะ  พ . ร . บ . ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ้ า ปี 
มีความส้าคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จะใช้บริหารประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติโรคระบาด ตนยกมือหนุน
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เพราะเหตุผลนี ไม่ใช่เพราะพรรคมีมติบังคับ ซึ่งได้เคยพิสูจน์มาหลายครั งแล้วว่า ระหว่างมติพรรค หากสวนทางกับมติ
ประชาชน ตนขอเลือกมติของประชาชน เพราะประชาชนเป็นผู้ที่เลือกตนเข้าสภาฯมาท้าหน้าที่ให้พ่ีน้องประชาชน 

"ผมเป็นคนมีหลักการ เคยแสดงให้เห็นแล้วกรณีการอภิปรายท่านนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.ที่ถูกชี ว่าคดีมีมูล 
แต่ศาลยังไม่ตัดสิน ผมก็ยกมือไว้วางใจให้ในสภาฯ ทั งที่ในพรรคทราบกันดีว่า ท่านไม่ชอบผม และกีดกันไม่ให้ ผมลง
สมัครรับเลือกตั ง  แต่ผลของการยึดหลักการครั งนั น ก็ท้าให้ท่านนิพนธ์ เริ่มเข้าใจและมองผมในแง่ดีขึ น"  
นายอันวาร์ กล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578245  
 
  

https://www.naewna.com/politic/578245
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วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.29 น. 
'พรรคกล้า 'ร้อง 'นายกฯ' สอบปัญหาจัดสรรวัคซีน แฉ 'นักการเมือง' พาหัวคะแนนไปจิ้มเข็ม 
 

 
 
"พรรคกล้า"ร้อง"นายกฯ"สอบปัญหาจัดสรรวัคซีน แฉมีนักการเมืองพาหัวคะแนนไปจิ้มเข็ม ขณะที่ประชาชนยังลุ้น
รอจอง ติงอย่าเอาชีวิตคนมาเป็นเครื่องมือเล่นการเมือง 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ ผู้สมัครรับเลือกตั ง ส.ส.กทม.คณะท้างานด้านสาธารณสุข 
พรรคกล้า กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ก้าลังจะลงพื นที่เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนบาง
ซื่อ ในวันพรุ่งนี  (7 มิ.ย.) ให้ตรวจสอบปัญหาการจัดการวัคซีนไม่เป็นธรรม โดยได้รับร้องเรียนจากสมาชิกพรรคในพื นที่
บางซื่อ-ดุสิต ว่ามีนักการเมืองพรรคใหญ่ เปิดลงทะเบียนวัคซีนเอง และแจ้งแก่ผู้น้าชุมชนว่าได้โควตาพิเศษฉีดวัคซีนให้
ประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อ ชุมชนละ 40 คน ไม่จ้ากัดอายุ แม้จะลงทะเบียนหมอพร้อม หรือลงทะเบียนตามช่องทาง
ต่างๆ แล้ว ก็ไม่ต้องรอ โดยมอบให้ผู้น้าชุมชนเป็นผู้ด้าเนินการ เก็บส้าเนาบัตรประชาชนลงทะเบียน โดยผู้ขอสิทธิต้องมี
ทะเบียนบ้านอยู่ในพื นที่เท่านั น จึงเกิดข้อสงสัยว่า จงใจใช้อ้านาจทางการเมือง ลัดคิวฉีดวัคซีน เพ่ือสร้างคะแนนนิยมใน
พื นที่หรือไม่ แล้วการจัดล้าดับความส้าคัญตามกลุ่มเสี่ยงการลงทะเบียนล่วงหน้ายังส้าคัญหรือไม่ 

"เข้าใจว่าการฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้วัคซีนกระจายได้มากที่สุด แต่อย่าเอาชีวิตคนมาเล่น
การเมือง ให้ ส.ส.จัดคิวแจกวัคซีน แซงคิวคนอ่ืน เพราะในที่สุดจะท้าให้วัคซีนไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรม จึงขอเรียกร้องให้
หยุดการกระท้า อย่าใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือทางการเมือง สร้างคะแนนนิยมแบบผิดๆ ไหนๆ ท่านนายกฯ ลงพื นที่ศูนย์ฉีด
วัคซีนบางซื่อแล้ว ก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องนี ด้วย" ทพ.กันตพงศ์ กล่าว 

ทพ.กันตพงศ์ กล่าวด้วยว่า ในขณะที่จะดีเดย์ฉีดวัคซีนกันวันที่ 7 มิ.ย.แต่หลายโรงพยาบาลต้องแจ้งเลื่อนฉีด
วัคซีนส้าหรับคนที่ได้คิวตั งแต่วันที่ 8 มิ.ย.นี่เป็นต้นไป จึงยิ่งไม่ควรใช้อ้านาจลัดคิวจนวัคซีนขาดแคลน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/578305  
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/578305
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07 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:52 น.     
'เรืองไกร' ประเดิมย่ืน 'ชวน' ปราม ส.ส. ตัดงบตามใจชอบ เตือน 'พิธา' ระวังฝ่า ม.144 
 

 
 

7 มิ.ย. 64 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ้ า ปี  พ . ศ . 2565 เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า  เ ห็ น ข่ า ว เ มื่ อ วั น ที่  4 มิ . ย .  แ ล ะ  6 มิ . ย .  ข อ ง น า ย พิ ธ า 
 ลิ มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เกี่ยวกับการจะปรับลดงบประมาณปี 2565  แล้ว รู้สึกไม่สบายใจ และคงจะต้อง
เตือนด้วยความหวังดีตามเนื อข่าว นายพิธาตั งใจท้างานดี โดยจะใช้ฐานะกรรมาธิการฯ คนหนึ่ง ปรับลดงบประมาณออก
จ้านวนหนึ่ง และจะน้างบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั นอย่างนี  รายละเอียดปรากฏทั งในข่าวและในเฟซบุ๊กไปแล้วนั น 
การกระท้าดังกล่าวของนายพิธา มีสองส่วน ส่วนหนึ่งท้าได้ แต่อีกส่วนหนึ่งท้าไม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 144 

ส่วนที่ท้าได้คือ ส.ส. หรือกรรมาธิการ ท้าการปรับลดงบประมาณได้ ยกเว้นเฉพาะบางรายการที่ห้ามไว้ ส่วนที่
ท้าไม่ได้คือ การปรับลดงบประมาณที่มีผลท้าให้ ส.ส. หรือ กมธ.มีส่วนในการใช้งบประมาณ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะกระท้ามิได้ สิ่งที่นายพิธา คิดและจะท้าในส่วนที่สอง คือ อ้างว่าจะน้างบประมาณที่ปรับลดไปใช้อย่างนั น
อย่างนี  จึงท้าไม่ได้ กรณีนายพิธา ถือเป็นความผิดที่เกิดขึ นแล้ว แต่ยังไม่เกิดการกระท้าตามมา ประกอบกับ กรรรมาธิ
การฯ มีทั ง ส.ส. และคนที่ไม่ใช่ ส.ส. ดังนั น เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา144 จึงเห็นว่า ควรน้า
เรื่องนี แจ้งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเตือน ส.ส. ในสภา และอีกทางหนึ่ง ก็แจ้งให้ นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง แจ้งเตือนในที่ประชุม กมธ.งบฯ ในช่วงบ่ายวันนี จะยื่นหนังสือให้ประธานสภาฯ เพ่ือ
ด้าเนินการแจ้งเตือน ส.ส. ต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105517  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/105517
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07 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:57 น.   
เอาแล้ว! 'หมอวรงค์' ชี้ช่องฝ่ายค้าน เชือดรัฐบาลบิ๊กตู่! 
 

 
 

7 มิ.ย.64 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Warong 
Dechgitvigrom มีเนื้อหาดังนี้ 
#ฝ่ายค้านมัวท้าอะไรอยู่  
การประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือ และสายอีสาน ผลออกมามีความชัดเจน ที่ส่อกลิ่นไม่ดี และท้าให้ประเทศชาติต้องเสีย
งบประมาณไป ร่วม 7,000 ล้านบาท  
ที่ส้าคัญเรื่องนี  มีแนวปฏิบัติ เปรียบเทียบการเขียน TOR ของการประมูลรถไฟทางคู่ ในเส้นทางสายใต้ให้เห็นแล้วว่า ถ้า
ท้าแนวนี นอกจากได้ของตามมาตรฐานแล้ว ยังประหยัดงบประมาณอีกด้วย  
ผมอยากถามว่าฝ่ายค้าน มัวท้าอะไรกันอยู่??  ทั งพรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล ท้าไมถึงไม่ท้าหน้าที่ หรือมัวแต่ไป
ตรวจสอบงบสถาบันฯ ทั งๆที่ไม่มีอะไรน่าจะต้องตรวจ หรือแม้แต่เรื่องวัคซีน ที่เกรงว่าจะผลิตไม่ทัน ก็ไม่ต้องกังวล 
เพราะถ้าผ่านการผลิตล็อตแรกแล้ว ล็อตอ่ืนๆก็จะไหลลื่นตามมา  
ดังนั นฝ่ายค้านโปรดท้าหน้าที่ได้แล้วครับ และครั งนี น่าจะเป็นครั งแรก ที่ฝ่ายค้านถูกเรียกร้องให้ท้าหน้าที่ ขอให้ฝ่ายค้าน
ท้าหน้าที่ ให้สมกับรับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนด้วยครับ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/105518  
 
 
 
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/105518
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เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. 
"ประยุทธ์" ว่ิงสู้ฟัด-ดิ้นสู้ต่อ! เคาะสนิมเนื้อใน 
 
 
 

 
 

“รัฐบาลเรือเหล็ก” ที่น้าโดย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็ได้ฝ่า
มรสุมไปได้อีกระลอก เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เห็นชอบในวาระที่ 1 ด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 
เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

พร้อมตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 72 คน โดยมีสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรีจ้านวน 18 คน พรรคเพ่ือไทย 15 
คน พรรคพลังประชารัฐ 13 คน พรรคภูมิใจไทย 7 คน พรรคก้าวไกล จ้านวน 6 คน พรรคประชาธิปัตย์ จ้านวน 6 คน
พรรคชาติไทยพัฒนา จ้านวน 1 คน พรรคเสรีรวมไทยจ้านวน 1 คน พรรคประชาชาติ จ้านวน1 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
จ้านวน 1 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน พรรคเพ่ือชาติ 1 คน และ พรรคพลังท้องถิ่นไท 1 คน ซึ่ ง
กระบวนการขั นตอนต่อไปก็เป็นเพียงพิธีกรรมเชื่อว่าจะผ่านวาระ 2-3 ไปได้ไม่น่าจะมีปัญหา  

แต่การจะบริหารงานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาล ดูเหมือนว่าจะไม่ราบรื่น เนื่องจากปฏิกิริยาของคนใน
พรรคร่วมรัฐบาลเอง ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ดูจะจืดจางลงไปทุกขณะทั งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย  
ที่ได้ฉายภาพชัดขึ นแล้ว ในเวทีสภาคราวนี  ที่พร้อมใจกันให้ลูกพรรคออกมาส่งสัญญาณชี ถึงการบริหารงานของรัฐบาล
เรือเหล็กครั งนี  เป็นการจัดท้างบประมาณท่ีไม่ตอบโจทย์ประเทศ 

นอกจากนี ฝ่ายค้านก็เดินเกมในสภาถล่มยับทุกเม็ดเก็บทุกดราม่า อีกทั งยังมีความเคลื่อนไหวนอกสภา จากกลุ่ม
ภาคประชาชนต่างๆ  ค่อยท้าหน้าเสริมรุกไล่เจาะฐานเรือเหล็ก เสี ยมพรรคร่วม คนกันเอง ให้ทิ ง “ประยุทธ์” แล้วมาหา
คนขับเรือล้าใหม่ เชื่อว่าน่าจะดีกว่าเรือเหล็กล้านี ที่เต็มไปด้วยสนิทรอวันผุกร่อนจมน ้าตาย 

แต่งานนี  “ทีมลุงตู่” ไม่ยอมให้โดนด่าฝ่ายเดียว แก้เกมด้วยการ ส่งทีมงาน PMOC ศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี เปิดแคมเปญ "ลุงตู่ 7 ปี แล้วไง"...สู้กระแส อยู่นาน... งัดผลงานโชว์ พร้อม แฮชแท็ก #7 ปีลุงตู่รู้แล้วต้อง
อึ ง #ใครไม่ท้าลุงตู่ท้า #ทางเดินของตู่ ขอเดินหน้าแก้ปัญหาไม่สนค้าด่า น่าจะเรียกความเชื่อม่ันกลับคืนมาได้บ้าง เพราะ
ผลงานเพียบ มีทั งโครงการที่ค้างท้าไม่ได้ ก็ท้าได้เร็วขึ น ประชาชนได้ประโยชน์ ทั งบ้านประชารัฐ แฟลตดินแดงใหม่ 
ไฉไลกว่าเดิม, เมือง และคุณภาพชีวิต พัฒนาคลอง ชุมชนเมืองเพ่ือประโยชน์ของประชาชนฯ 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/847561  
  

https://www.dailynews.co.th/article/847561
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วันที่ 6 มิถุนายน 2564 - 12:15 น. 
เรืองไกร ชีวิตหักศอก ออกจากพรรคทักษิณ สู่ พลังประชารัฐ 
 

 
 

ชีวิตหักศอกของ “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” จากพรรคทักษิณ สู่ พลังประชารัฐ 
“ไม่มีมิตรแท้ ไม่มีศัตรูถาวร” ใช้ได้เสมอกับการเมืองไทย 

เมื่อ “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” เจ้าพ่อนักร้อง (เรียน) ในต้านาน ย้ายสลับข้าง สลับขั วการเมือง จากพรรคเพื่อไทย 
ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ ในการตั งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
ร า ย จ่ า ย  2565 ใ น สั ด ส่ ว น ข อ ง พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  ป ร า ก ฏ ชื่ อ  “ เ รื อ ง ไ ก ร ”  เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น  
13 กมธ.ของพรรค ทั งที่ก่อนหน้านี  “เรืองไกร” สวมเสื อพรรคเพ่ือไทย ย้ายไปอยู่พรรคไทยรักษาชาติตอนเลือกตั ง 24 
มีนาคม 2562 แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุกับไทยรักษาชาติ เขาหวนกลับมานั่งโควตา กมธ.งบประมาณในสัดส่วนของ
พรรคเพ่ือไทย ในการพิจารณางบประมาณ 2563 และยังสวมบท “นักร้องเรียน” ต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีอาศัยบ้านพักทหาร เรื่องบัญชีทรัพย์สินของ
ขุ นพล  3 ป .  พล . อ .ประยุ ทธ์  –  พล . อ .ประวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ รองนายกฯ  ในกรณีน าฬิ ก าห รู  และ  
“บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กรณีจักรยาน ซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานตัวยง 

ทั งท่ี 3 ป. เป็นบุคคลส้าคัญในรัฐบาล และมีพรรคพลังประชารัฐเป็น “ไม้ค้ายัน” อ้านาจในฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติ แต่ที่สุด “เรืองไกร” ก็เปลี่ยนเสื อคลุม มาสวมเสื อ พลังประชารัฐ ในฐานะสมาชิกพรรค ตามการเปิดเผยของ 
“วิรัช รัตนเศรษฐ” ประธานวิปรัฐบาล  

ย้อนไทม์ไลน์การเมืองของ “เรืองไกร” เขาเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกวุฒิสภาสายสรรหาชุดแรก คลอดจาก
รัฐธรรมนูญ 2550 มรดกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 

มีข่าวลือที่ติดตัว “เรืองไกร” ว่าเป็นเด็กปั้นของ “คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา” อดีตคณะกรรมการตรวจสอบ
การกระท้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) รุ่นเดียวกับ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่
เกิดปัญหาแตกคอกันภายหลัง 
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เคยอยู่รวมกับกลุ่ม 40 ส.ว.ประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามพรรคพลังประชาชน พรรคนอมินีของ “ทักษิณ ชิน
วัตร” จุดสูงสุดของ ”เรืองไกร” คือการ โค่น “สมัคร สุนทรเวช” พ้นเก้าอี นายกรัฐมนตรี เพราะในเดือนพฤษภาคม 
2551 เขาได้ฟ้องนายสมัครว่าการจัดรายการโทรทัศน์ “ชิมไป บ่นไป” ว่าเป็นการกระท้าที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 267 
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

9 กันยายน 2551 ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ตัดสินให้นายสมัครพ้นจากต้าแหน่ง ท้าให้คณะรัฐมนตรีพรรค 
พลังประชาชนทั งคณะต้องสิ นสุดลง 

“เรืองไกร” ได้รับสมญาว่า “แจ๊คผู้ฆ่ายักษ”์ ผลจากกรณี “ยักษ์ล้ม” ครั งนั น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
พรรคพลังประชาชนมากมาย นายสมัครไม่ ได้กลับมารับต้าแหน่งนายกฯ ตามเดิม กลุ่มเ พ่ือนเนวินของ  
“เนวิน ชิดชอบ” ที่สนับสนุนนายสมัครก็ก็ถูกลดบทบาท กระทั่งแยกตัวออกเป็นพรรคภูมิใจไทย 

ที่ส้าคัญยังส่งผลให้กลุ่มของตระกูล “ชินวัตร” พลิกบทบาทขึ นมาเป็นแกนน้าหลักของพรรคตั งแต่บัดนั นจนถึง
พรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน 

แต่แล้ว..เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน ใจคนก็เปลี่ยนตาม “เรืองไกร” เปลี่ยนจากเสื อสีเหลืองในคราบ
เสื อคลุมอ้ามาตย์ หันมาใช้ค้าน้าหน้าว่า “ไพร่” 

ในช่วงปี 2553 เขาตระเวนไปเวทีสัมมนาต่างๆ ของคนเสื อแดงแทบทุกเว ที 20 วันก่อน “ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร” ประกาศยุบสภาในเมื่อ 9 ธันวาคม 2556 “เรืองไกร” ปรากฏบนเวทีเสื อแดงที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่ง
เป็นเวทีต่อต้านการชุมนุมของ กปปส.นาทีนั นเขาอยู่ท่ามกลางวงล้อมบรรดา ส.ส.พรรคเพื่อไทย แล้วเขาก็มีชื่ออยู่ใน 125 
คน ปาร์ตีลิสต์พรรคเพ่ือไทย ในการเลือกตั ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่กลายเป็น “โมฆะ” ในเวลาต่อมา 

ย้อนไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว “เรืองไกร” เล่าเหตุผลที่มุดรั วเข้าสู่พรรคเพ่ือไทยกับ “ประชาชาติธุรกิจ”  
ว่า ก่อนที่จะมีการยุบสภาตัวเขามีความคิดจะลงสมัครเลือกตั ง ส.ว. ที่จะเกิดขึ นราวเดือ น เม.ย.2557 แต่เมื่อ  
“ยิ่งลักษณ” นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประกาศยุบสภา เขาจึงเปลี่ยนใจ 

“ผมเลือกมาทางนี  (พรรคเพ่ือไทย) เพราะเขาไม่ติดใจเรื่องที่เคยท้าคุณสมัครออกจากต้าแหน่ง แต่ถ้าไปทาง
โน้น (พรรคประชาธิปัตย์) เขาก็อาจจะติดใจผมที่เคยร่วมเวทีเสื อแดง ผมจึงมาสมัครเป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพราะพรรค
เพ่ือไทยไม่มีอคติ ยึดกติกา ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น” 

“หรือถ้าผมไปบอกลุงก้านันว่าขอร่วมขบวน กปปส.ด้วยคน เขาก็คงไม่เอาผม เพราะตอนร่วมกับกลุ่มพันธมิตร
ฯ ผมก็แอนตี ที่เขาไปปิดสนามบิน” 

“เรืองไกร” ยอมรับว่า ผลจากวีรกรรม “ล้มยักษ”์ เมื่อกาลก่อน ส่งผลถึงทุกวันนี  ในยามที่เขาต้องกลับมาอยู่ใน
พรรคเพ่ือไทย ที่เป็นเหมือนเงาของพรรคพลังประชาชน และ พรรคไทยรักไทย เพราะยังมีคนในพรรคเพ่ือไทยบางกลุ่ม 
บางคนไม่ชอบหน้าเขา 

“บางกลุ่มกลัวว่าเราเข้ามาอยู่ในพรรคแล้วจะมีปัญหา เพราะเราเป็นคนซักคุณสมัครในศาล  แต่เราก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ในสิ่งที่เราท้าในอดีต เพราะเราท้าเขาพ้นไปทั ง ครม.” 
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แต่เมื่อการเมืองเว้นวรรค 5 ปี เรืองไกรยังโคจรทั งพรรคเพ่ือไทย – ไทยรักษาชาติ และกลับมาพรรคเพื่อไทยอีก
ครั ง ในยุคที่มี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค “เรืองไกร” บอกว่า เป็นเพราะในพรรคไม่มี
ใครมาท้าหน้าที่ยื่นค้าร้องเรียนต่างๆ เขาจึงถูกชวนกลับมา แต่ก็ถึง “จุดเปลี่ยน” เมื่ออ้านาจของคุณหญิงสุดารัตน์ ไปไม่
ถึงสภาผู้แทนราษฎร เพราะที่นั่นเป็นอาณาเขตของผู้มีอ้านาจในพรรคเพ่ือไทยอีกกลุ่มหนึ่ง คือขั วของ “สมพงษ์ อมร
วิวัฒน์” หัวหน้าพรรค และ “ภูมิธรรม เวชยชัย” ที่ปรึกษาผู้น้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ณ วันนั น) 

ในการแต่งตั ง กมธ.งบประมาณ 2564 ชื่อของ “เรืองไกร” ถูกปลดกลางอากาศ แล้วมีชื่อของ “จุลพันธ์ อมร
วิวัฒน์” ส.ส.เชียงใหม่ เพ่ือไทย ลูกชาย “สมพงษ์” หัวหน้าพรรคเข้าไปแทนที่ เขาจึงประกาศลาออกจากเพ่ือไทยทันที 
หลังจากนั น “เรืองไกร” ก็เปิดบัญชีแค้นเพ่ือไทย ด้วยการยื่นเรื่องสอบบัญชีทรัพย์สิน สมพงษ์ – จุลพันธ์ และคนอ่ืนๆ 
เช่ น  ยุ ทธพงศ์  จ รั ส เสถี ย ร  ส .ส .มหาสารคาม  ขุนพลฝีปากกล้ า เ พ่ือ ไทย  ทั ง เ รื่ อ งที่ ดิ น  และ  นาฬิกา  
แถมยังเคยท้าให้ผู้คนในพรรคเพ่ือไทยขวัญผวา เพราะขู่ว่าจะยื่นยุบพรรค กรณี “ทักษิณ” ครอบง้าพรรค 

“เรืองไกร” ยังเดินเข้าออกอาคารรัฐสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการงบประมาณ 2564 ใช้โควตาของพรรคเสรี
รวมไทย ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็นหัวหน้าพรรค แต่ในการพิจารณางบประมาณ 2565 “เรืองไกร” คัมแบ็ค
อีกครั ง คราวนี อยู่ในพรรคพลังประชารัฐ นื่คือชีวิต บนโค้งหักศอกของ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-685094  
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6 มิถุนายน 2564 - 12:46 น. 
ป่วนกรุง '3 พ.' ล้างบาง ขั้วอ านาจเก่า  
 

 
 
อิทธิฤทธิ์ "3 พ." แม่ทัพเมืองหลวง กดดันคน "ขั้วอ านาจเก่า" ออกจากพรรคเพื่อไทย 

เป็นไปตามความคาดหมาย ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง และอดีต
เลขาธิการกลุ่มเพ่ือไทยพลัส พร้อมด้วย บ้ารุง รัตนะ ส.ก.เขตวังทองหลาง 4 สมัย และประเสริฐ ทองนุ่น อดีต ส.ก. เขต
บางกะปิ ที่ยื่นใบลาออกจากพรรคเพ่ือไทย นับแต่พรรคเพ่ือไทย ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารพรรค “ตรีรัตน์” ก็ไม่ได้
ถูกเรียกให้ร่วมกิจกรรมกับพรรค แถม “กลุ่ม 3 พ.” ที่คุมเมืองหลวง ได้ส่งทีมงานท้องถิ่นชุดใหม่ลงพื นบางกะปิ และวัง
ทองหลาง เรียบร้อยแล้ว 

ทีมงานชุดใหม่ของเพ่ือไทย ประกอบด้วย พงศกร รัตนเรืองวัฒนา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตบางกะปิ และอนุรักษ์ 
เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง   ส้าหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง น่าจะ
เป็น  ชนินทร์  รุ่ งธนเกียรติ  รองโฆษกพรรคเ พ่ือไทย  เพราะชนินทร์ลงพื นแถววังทองหลาง และบางกะปิ   
อยู่เป็นประจ้า หลังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลาออกจากเพ่ือไทย “กลุ่ม 3 พ.” ได้เข้ามาจัดทัพผู้สมัคร ส.ก. และ 
ส.ส.ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่มั่นเดิมของคุณหญิงสุดารัตน์ ถูกเขย่าหลายเขต อาศัย
จังหวะโควิดระบาด เพ่ือไทยจึงชิงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ด้วยกิจกรรมการลงพื นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในทุกด้าน ขณะที่
พรรคการเมืองอ่ืน ก็ขยับด้วยเช่นกัน 
 
อิทธิฤทธิ์ 3 พ. 

ดังที่ทราบกัน พรรคเพ่ือไทยยุคโทนี่และน้องสาว ได้วางตัว 6 แม่ทัพคุม 6 โซนกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น 
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ,พวงเพ็ชร ชุณละเอียด ,พิชัย นริพทะพันธ์ , วิชาญ มีนชัยนันท์ และ ร.ต.อ.เฉลิม  
อยู่บ้ารุง พิชัย นริพทะพันธ์ เป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณหญิงสุดารัตน์มานานแล้ว ช่วงที่มีการก่อตั งพรรคไทยรักษาชาติ เสี่ย
ใหญ่จึงวิ่งไปอยู่พรรคใหม่ เพราะไม่อยากอยู่ใต้อาณัติคุณหญิงหน่อย 
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จะว่าไปแล้ว “3 พ.” พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ,พวงเพ็ชร ชุณละเอียด ,พิชัย นริพทะพันธ์ ก็คือดรีมทีมไทย
รักษาชาติ เมื่อทีมถูกยุบ ก็ต้องกลับมายึดทีมเก่า ตามนโยบายคนแดนไกล  ขณะนี  มีการวางตัวผู้สมัคร ส.ก. เกือบครบ
ทุ ก เ ข ต  ย ก เ ว้ น เ ข ต ที่ มี  ส . ส . เ พ่ื อ ไ ท ย  ส า ย ต ร ง คุ ณ ห ญิ ง ห น่ อ ย  ที่ ยั ง ลั ง เ ล ว่ า  จ ะ อ ยู่ ห รื อ ไ ป ดี ?   
 
ส.ก.ขั้วอ านาจใหม่ 

กลางปีที่แล้ว พงศกร รัตนเรืองวัฒนา, มธุรส เบนท์ และ อนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย ได้
ตัดสินใจเข้าสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล เพ่ือเตรียมลงสมัคร ส.ก. โดยวันดังกล่าว พิธา ลิ มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคได้ให้
การต้อนรับ ที่ส้านักงานพรรค สาขาบางแค 

ตอนนั น ก็มีข่าวเลือดไหลออกจากเพ่ือไทยไปก้าวไกล แต่พอพวกเขาย้ายออกจากก้าวไกล กลับเงียบเชียบ  ต้น
ปีนี  ทั ง “พงศกร,มธุรส และอนุรักษ์” ได้ย้ายกลับพรรคเพ่ือไทย หลังจากคุณหญิงหน่อยลาออกจากเพ่ือไทย โดยพงศกร 
เ ป็ น ว่ า ที่ ผู้ ส มั ค ร  ส . ก . เ ข ต บ า ง ก ะปิ , ม ธุ ร ส  เ บ น ท์  ว่ า ที่ ผู้ ส มั ค ร ส . ก . เ ข ต ส ะ พ า น สู ง  แ ล ะอนุ รั ก ษ์   
เลิศวัฒนาไพบูลย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตวังทองหลาง   สามคนนี  จะผนึกก้าลังกันท้างานเป็นทีม โดยมี  พลภูมิ  
วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.เขตบึงกุ่ม-คันนานาว พรรคเพื่อไทย เป็นพี่เลี ยง 

พูดถึง พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ก็มีเรื่องแปลกๆ เนื่องจากเขาโหวตสวนมติพรรคในสภาฯ หลายหน กระทั่ง
ล่าสุด ศึกงบประมาณ พลภูมิก็อยู่ในกลุ่มไม่ไปลงคะแนนเสียง แต่เขากลับได้รับความไว้วางใจจาก “3 พ.” ให้มาเป็นพ่ี
เลี ยงเขตบางกะปิ-วังทองหลาง  

ด้าน มธุรส เบนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสะพานสูงนั น เป็นทีมงานพลภูมิ และตอนที่ย้ายไปก้าวไกล เธอก็
คงได้รับสัญญาณบางอย่างจากพลภูมิ คาดว่า เพ่ือไทยเมืองหลวงเลือดยังไม่หยุดไหล แต่ก็มีเลือดใหม่ที่จะเข้าแทนที่
เลือดเก่าในทันทีเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469419  
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วันที่ 6 มิถุนายน 2564 - 16:29 น. 
ถอดรหัส 61+4 เสียงภูมิใจไทย วัคซีนการเมืองท่ี ประยุทธ์ ขาดไม่ได้ 
 

 
 

ลูกพรรคภูมิใจไทย ที่มี “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ชูสุดแขนโหวตผ่าน
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแบบไม่มีแตกแถว 
100% 

ไม่เว้นแม้กระทั่ง “งูเห่า” พรรคก้าวไกล 4 คน ที่ออกตัวตั งแต่ครั งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยมีแย้มว่า
พร้อมร่วมงานภูมิใจไทย ก็ยกมือสนับสนุนให้ร่างงบประมาณ 2565 ด้วยอีกแรง คือ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ  
ส.ส.เชียงราย นายพีรเดช ค้าสมุทร ส.ส.เชียงราย นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี และนายคารม พลพรกลาง ส.ส.
บัญชีรายชื่อ 

หากนับนิ ว ส.ส.ภูมิใจไทย ทั งที่เป็นทางการในสังกัดสมาชิก “ภูมิใจไทย” กับไม่เป็นทางการอีก 4 คน  
วันนี  พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นพรรคอันดับ 2 ในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแข็งแกร่ง ด้วยเสียง 61+4 เสียง  
“ภูมิใจไทย” เติบโตขึ นหลังการเลือกตั ง 2562 วันนั น มีเสียงในรัฐบาลเป็นล้าดับ 3 อยู่ 51 เสียง แต่แล้วเกิด
ปรากฏการณ์พรรคอนาคตใหม่แตกในรอบแรก “ภูมิใจไทย” สอย ส.ส.เพ่ิมได้ 1 คนคือ “ศรีนวล บุญลือ”  
ส.ส.เชียงใหม่ และผลพวงจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ท้าให้มี ส.ส.อนาคตใหม่ ตัดสินใจสละ
เรือพร้อมกันทีเดียว 11 ชีวิต ไปอยู่ขั วรัฐบาล ในจ้านวนนั นเป็นพรรคภูมิใจไทย 9 คน ท้าให้เสียงภูมิใจไทย ดีดจาก 52 
เป็น 61 และรอบสุดท้ายจากผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2564 ก็คว้า “งูเห่า” ไม่เป็นทางการมาอีก 4 คน  

เส้นทางพรรคภูมิใจไทย ในอดีตตั งแต่ครั งเป็น 23 ชีวิตของ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” แยกตัวจากพรรคพลังประชาชน 
มาจับมือกับ  8 ชี วิ ตของพรรคมัชฌิมาธิป ไตย ของ  “สมศักดิ์  เทพสุทิน”  เปิดตั วพรรคภูมิ ใจ ไทย เมื่ อ  
14 มกราคม 2552 มีสมาชิกรวมกันในวันนั น 31 เสียง ร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ หลังการเลือกตั ง 23 กรกฎาคม 2554 
พรรคภูมิใจไทยได้เสียงพลาดเป้าจากที่ประกาศไว้ 70 เสียง แต่ได้ที่นั่งในสภาแค่ 29 ที่นั่ง เป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกับ
พรรคประชาธิปัตย์ 
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กระทั่งการเมืองเว้นวรรคจากการยึดอ้านาจ 5 ปี และหลังการเลือกตั ง 24 มีนาคม 2562 ภูมิใจไทยก็สถาปนาที่
นั่งในสภา 51 เสียง ก่อนเป็น 52 เสียง 61+4 เสียงตามล้าดับ แหล่งข่าวระดับสูงภูมิใจไทย ยืนยันว่า 61 เสียงคือตัวเลข
เป็นทางการในสภา แต่ 65 เสียง (รวมงูเห่า) คือตัวเลขที่เราสั่งซ้ายหัน ขวาหันได้ 

ดังนั น แม้ระหว่างการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 บนความน้อยใจของ “พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ถูกลูกพรรคร่วมรัฐบาล รุมถล่มในสภาผู้แทนราษฎร เรื่องจุดอ่อน จุด
ด้อย ในการจัดงบประมาณ 2565 ไฮไลต์เฉพาะ “ภูมิใจไทย” ของ “เสี่ยหนู” อนุทิน ที่ลูกพรรคดาหน้าถล่มเป็นพิเศษ 
เริ่มต้นที่ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ว่า “นายกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสียแล้ว จึงได้ตัด
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ บ บ นี  ผ ม ก็ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า  หั ว ห น้ า ค รั บ  ถ้ า เ ข า ไ ม่ รั ก ก็ ก ลั บ บ้ า น เ ร า เ ถ อ ะ ค รั บ ”  
ปิดท้ายที ่“ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.บัญชีรายชื่อ แกนน้าภูมิใจไทยว่าไม่ให้เกียรติ “นายอนุทิน” 

“นายอนุทินคือลูกน้องนายกฯ ท่านใช้งานเขาเถอะ เขาพร้อมสนองท่านตลอดเวลา เวลาประชุมพรรค นาย
อนุทินพูดจายกย่องท่านนายกฯตลอด แต่ท้าไมท่านไม่ใช้เขา วันนี แนวทางการท้างานต่อไปด้วยกัน พวกเรายินดี
สนับสนุนให้งานอันส้าคัญของประเทศไปต่อ แต่การท้างานของรัฐบาลต้องปรับแนวคิดใหม่” 

จน พล.อ.ประยุทธ์ต้องตอบว่า “ผมให้เกียรติรองนายกฯ ทุกคน ทุกท่านสามารถคุยกับผมได้ทุกโอกาส หลาย
ครั ง ทุกวัน ทุกเวลา วันละหลายเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” 

“โดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีด้านสาธารณสุข (อนุทิน) เรียกว่า คุยกันบ่อยครั งมาก เพ่ือพิจารณาร่วมกัน ท่าน 
(อนุทิน) ก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาของผมกลาย ๆ ให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ที่ผ่านมาไม่เห็นมีปัญหาอะไร” แม้ว่าก่อน
หน้านี มีเรื่องระหองระแหง การเบรกโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ต่อเนื่องสายสีส้ม 

ต่อเนื่องถึงการระบาดโควิดระลอก 3 พล.อ.ประยุทธ์รวบอ้านาจ 31 เรื่อง มาบัญชาการเอง โดยที่ รมว.
สาธารณสุขเป็นแค่ “พระรอง” ไม่ใช่พระเอก แต่กลับถูกล่ารายชื่อนับแสนให้ออกจากต้าแหน่ง แล้วยังมีปมร้าวเรื่อง 
“ล้มแผน” วอล์กอินฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมอีก ในจังหวะ “อนุทิน” และภูมิใจไทย กุมเสียงถึง 61+4 เสียง จึงมีความส้าคัญยิ่ง 
ต่อรัฐนาวาล้านี กลายเป็นวัคซีนภูมิใจไทย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่อาจปฏิเสธการมีตัวตนและอ้านาจการต่อรองได้ เพราะ
หากภูมิใจไทยเล่นบทถอนตัวร่วมรัฐบาล จะเหลือเสียงแค่ 210 เสียง น้อยกว่าฝ่ายค้านทันที ยามที่รัฐบาลยังต้องการ
เสียงในสภาเพ่ือผ่านงบประมาณส้าคัญ ในการแก้ปัญหาโควิด-19 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-683859  
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6 มิ.ย. 2564-17:11 น. 
แนวทาง ภูมิใจไทย ร่วมรัฐบาล แนวทาง ทั้ง “ต่อสู”้ และต่อรอง 

 
 
เหมือนกับการออกโรงของหลายคนส าคัญในพรรคภูมิใจไทยในระหว่างพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระ 1 จะ
อุปมาเดียวกันกับ การเล่นละครหรือเป็นปาหี่ในทางการเมือง 

อย่างที่ นายพิธา ลิ มเจริญรัตน์ เปรียบว่าท่วงท่าการอภิปรายดุจดั่งกับ”ราชสีห์” แต่ตอนลงมติกลับกลายเป็น”
หนู” กระนั น หากย้อนกลับไปพิจารณาเนื อหาและท่วงท่าการอภิปรายที่ผ่านมาอย่างจริงจังก็ต้องยอมรับว่าการเล่น
ละครของพรรคภูมิใจไทยมิได้เป็นไปเองหากแต่มีการเขียนบท 

เริ่มจาก นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค เรียกร้องว่าหากไม่ได้รับความสนใจจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอ ชา หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ควร”กลับบ้านเรา” ตามมาด้วยรายละเอียดอันมากด้วย
ความเผ็ดร้อนจาก”ภราดร-กรรวีร์”แห่งตระกูล”ปริศนานันทกุล” และปิดท้ายโดย นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียน
พรรค เมื่อฟังโดยละเอียดก็ต้องยอมรับว่าการปิดท้ายโดย นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นการปิดท้ายด้วยการมอบหมายจาก”
มติพรรค” ต้องยอมรับว่าบทบาทของ นายศุภชัย ใจสมุทร ซึ่งเคยด้ารงต้าแหน่ง เป็นโฆษกพรรคนั น เป็นบทบาทใน
ลักษณะ”ตัวแทน”ไม่เพียงแต่ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคเท่านั น 

หากแต่ยังด้ารงความเป็น”ตัวแทน”จากกลุ่มน้าตัวจริง เสียงจริง พรรคภูมิใจไทยตั งแต่ต้นอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นายศุภชัย ใจสมุทร ร่วมกับพรรคไทยรัก ไทยมาอย่างยาวนาน และเมื่อมีการจัดตั งพรรค
พลังประชาชนก็ยังเป็นก้าลังส้าคัญอย่างต่อเนื่อง เมื่อ นายเนวิน ชิดชอบ แยกตัวออกไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์
ภายหลังพรรคพลังประชาชนถูกยุบ นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นคนหนึ่งที่ไปกับ นายเนวิน ชิดชอบ 

การแสดงออกของพรรคภูมิ ใจไทยจึงมีลักษณะในทางการเมือง ด้านหนึ่ ง เป็นการยืนหยัดอยู่กับ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ด้านหนึ่งก็มีการยืนหยัดร่วมอย่างมีการต่อสู้และต่อรอง ต่อรองให้กับ นายอนุทิน ชาญวีร
กูล ต่อรองให้พรรคภูมิใจไทย 

ค้าถามอยู่ที่ว่าการต่อสู้ในลักษณะต่อรองของพรรคภูมิใจไทยจะได้รับการสนองตอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา หรือไม่ หากไม่ได้รับสนองตอบพรรคภูมิใจไทยจะท้าอย่างไร 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6438200  
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6 มิถุนายน 2564 
ช าแหละปม “ภูมิใจไทย” อยู่ต่อหรือพอแค่นี้ ผ่ากลยุทธ์ 3 ป. เปิดเกมรุกตั้งเกมรับ 
 

 
 

ช าแหละปม “ภูมิใจไทย” อยู่ต่อหรือพอแค่นี้ ฟันธงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว-สีส้ม เงื่อนไขอยู่ร่วมรัฐบาล เชื่อ 
“ประยุทธ์” ไม่ปรับ “ภูมิใจไทย” พ้นรัฐบาล ผ่ากลยุทธ์ 3 ป. เปิดเกมรุกตั้งเกมรับ 

รายการ “เนชั่นสุดสัปดาห์กับ 3 บก.” ซึ่งด้าเนินรายการโดย นายสมชาย มีเสน นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร และ
นายบากบั่น บุญเลิศ ออกอากาศทางเนชั่นทีวีช่อง 22 ในเวลา 19.00 น. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. วิเคราะห์สถานการณ์พรรค
ร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ว่าจะอยู่หรือไป ว่า การอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณ โดยปกติหากพรรค
ร่วมรัฐบาลอภิปรายอัดเละหัวหน้ารัฐบาล แม้จะลงมติให้ แต่สุดท้ายมันอยู่กันไม่ได้ เพราะคุณด่าหัวหน้ารัฐบาล เหมือน
ลูกน้องด่าลูกพ่ีของหัวหน้า 
  “กรณีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ที่โดนส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด่า หากจะบอก
ว่าช่างมันเถอะ ให้จบๆกันไป แล้วอยู่ร่วมท้างานกันต่อ จะท้าให้เครดิตของ พล.อ.ประยุทธ์ ลดลงทันที ต่อไปพรรคร่วม
รัฐบาลอื่นก็ไม่กลัว” 
  ขณะเดียวกันหาก พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาบอกว่าตัวเองเป็นคนใจกว้าง สามารถวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งก็สามารถพูด
ได้ แต่ก็จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอีก โดยครั งนี  6 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายอัดเต็มท่ี ส่วน 
3 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีปัญหาก่อนหน้านี  แม้จะครั งนี จะไม่อภิปราย และลงคะแนนให้ แต่ครั งอาจจะขออภิปราย
บ้าง เพราะอภิปรายต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่มีอะไร 
  “ท้าให้ 2 ป. มีการคุยกัน โดยบอกกันว่าปล่อยให้เป็นแบบนี ไม่ได้ พ่ีต้องจัดการเรื่องนี  ไม่เช่นนั นอยู่กันไม่ได้ จึง
เป็นที่มาของเสียงโหวตไม่แตกแถว และน้าเสียงโหวตโควตานอกมาเพ่ิมเติม แต่เสียงโหวตไม่ได้บอกว่าเคลียร์จบ เพราะ
การอภิปรายสรุปของนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ ยังโจมตีพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเชื่อว่าการอภิปราย
สรุปมีคนก้ากับบทแน่นอน” 
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ส้าหรับความขัดแย้งของ พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งมี
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะก้ากับดูแลกทม. เป็ นเจ้าภาพ จากเดิมพรรคภูมิใจไทย  
โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ก็สนับสนุน แต่มาเปลี่ยนใจทีหลัง สืบเนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งมีคดีความหลายคดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนทีโออาร์ ก่อนการยื่นซองประมูล 3.
รถไฟทางคู่ ที่เพ่ิงประมูลทางอิเล็คทรอนิคส์ไปไม่นานกว่านี  ซึ่งหากไม่มีใครคัดค้าน ภายในสัปดาห์หน้าจะประกาศผู้ชนะ
การประมูล โดยก่อนหน้านี มีกระแสข่าวจะปรับนายศักดิ์สยาม ออกจากต้าแหน่งรมว.คมนาคม แต่มีการขอให้ผ่าน
โครงการรถไฟทางคู่ไปก่อน แต่ข้อมูลล่าสุดต้าแหน่งรมว.คมนาคมของนายศักดิ์สยาม เก้าอี มั่นคงมาก 
  ส่วนหตุผลที่จะท้าให้พรรคภูมิใจไทย อยู่ร่วมรัฐบาลต่อมีดังนี  1.พล.อ.ประยุทธ์ไม่กล้า กลัวรัฐบาลอ่อนแอ 
เพราะค้านึงแต่เรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมือง 2.มีข้อตกลง บางเรื่องกับบางคน โดย 1 ป. ยอมให้พรรคภูมิใจไทย ได้
โควตารัฐมนตรีเหมือนเดิม 3.พรรคภูมิใจไทย เลิกขวางบางสัมปทาน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 3. 
  4.เมื่อโควิดกลับสู่ภาวะปกติ สธ.ได้อ้านาจคืน ซึ่งอาจจะต้องรอในปี 2565 กว่าที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข จะได้อ้านาจการบริหารภายในกระทรวงคืนจาก พล.อ.ประยุทธ์ ทั งหมด 5.มองเป้าใหญ่ 
ต้องประคองสถานะรัฐบาลให้อยู่ต่อได้ 

 
ส้าหรับเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยไม่อยู่ต่อ มีดังนี  1.พล.อ.ประยุทธ์ ปรับครม.ไม่พอใจ ท้าให้พรรคภูมิใจไทยถอน

ตัว โดยพรรคภูมิใจไทย เชื่อมั่นว่าตัวเองมีความพร้อมมากที่สุดหาก พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภา แต่มองว่า 3 ป. ไม่มีความ
พร้อม โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่จะตั งมาเพ่ิมเติม ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร 
  2.ขัดแย้งโครงการส้าคัญ ท้าให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัว 3.พล.อ.ประยุทธ์ไม่พอใจ และกล้าขับออกพรรคร่วม ซึ่ง
พล.อ.ประยุทธ์คงไม่กล้าที่จะขับพรรคภูมิใจไทยออก เนื่องจากจะท้าให้ความแข็งแกร่ งของรัฐบาลลดลงมาก เนื่องจาก
พรรคภูมิ ใจไทยมีถึง  61 เสียง 4.พล.อ.ประยุทธ์มั่นใจ รัฐบาลเสียงข้างน้อย ดึงมือดี  เข้า เสียบแทนไปได้   
ซึ่งมีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากคนที่จะไปดีลมาจาก “ขั วฝ่ายค้าน” ยังไม่ตอบตกลง 
  ขณะเดียวกัน 3 ป. ต้องปรับกลยุทธ์ โดยเปิดเกมรุกตั งเกมรับ เพ่ือต่อสู้ทางการเมือง โดยมีกลยุทธ์ดังนี   
1.เปิดโต๊ะเคลียร์ปัญหาพรรคร่วม ซึ่งมีเพียงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่จะสามารถเคลียร์ได้ 2.ดูด 
ส .ส .  ฝ่ ายค้าน ยกมือโหวตร่ า งกฎหมายส้ าคัญ ซึ่ งก้ าลั งด้ า เนินการอยู่  3.เชือด รั ฐมนตรี  ส .ส .  ติดคดี   
สร้างเงื่อนไขต่อรอง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942003  
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วันที่ 6 มิถุนายน 2564 - 19:34 น. 
กลยุทธ์ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โลกโซเชียล ล้อม “ประยุทธ์” 
 

 
 
ท าเอา “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ของขึ้น ควันออกหู ทุกครั้งที่สื่อมวลชน
เอ่ยชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ได้ยิน 

หลัง “ทักษิณ” จ้อผ่านคลับเฮาส์ครั งล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน บอกว่า ถ้าเป็นตัวเองจะใช้เวลาเพียง 6 เดือน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ “พล.อ.ประยุทธ์” ตอบนักข่าวกลับไปว่า “ก็ให้เขากลับมาสิ” ช่วงที่ “พล.อ.ประยุทธ์” มีปัญหาบริหาร
จัดการวัคซีน “ทักษิณ” ก็เสนอเป็น “ตัวกลาง” เจรจาจัดซื อวัคซีนกับ วลาดิมีร์ ปูติน และยังโชว์สกิลศิลปะทางการทูต 
ฯลฯ ที่ “ทักษิณ” ออกมาเขย่า “พล.อ.ประยุทธ์” ถี่เป็นพิเศษ ตั งแต่ “ทักษิณ” ได้รับเชิญจากกลุ่มแคร์ ซึ่งมาจ้อใน 
“คลับเฮาส”์ เพราะ “กลุ่มแคร์” เป็นฐานมันสมองส้าคัญในการปฏิรูป “พรรคเพื่อไทย” ยุคใหม่ แต่หยิบความส้าเร็จยุค
ไทยรักไทยมาเป็น “จุดขาย” 

การประเดิมเปิดตัวในแอปพลิเคชั่น “คลับเฮาส์” ครั งแรกของ “ทักษิณ” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ห้อง 
“ไทยรักไทย ใครเกิดทัน มากองตรงนี ” จึงเป็นการเปิดตัวครั งส้าคัญ รีแบรนด์ “ทักษิณ” ใหม่ในชื่อ Tony Woodsome 

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช แกนน้าส้าคัญของกลุ่มแคร์ เคยให้คอนเซ็ปต์การฟ้ืนภาพ “ไทยรักไทย”  
ให้กลับมาพูดถึงอีกครั งในยุคเพ่ือไทยว่า “นี่คือตัวจริง ไม่ได้เอาความส้าเร็จเก่ามาขาย เราจะคิดของใหม่ จุดเด่นของ
พรรคไทยรักไทยที่ผ่านมา คือการน้าเสนอ solution เป็นการน้าเสนอทางออกทั งสิ น และไม่ใช่ทางออกที่โม้ แต่เป็น
ทางออกที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ฝ่าวิกฤตสึนามิ ฝ่าวิกฤตต้มย้ากุ้ง ฝ่าวิกฤตต่าง ๆ เยอะแยะ” เช่นเดียวกับ “นพ.สุ
รพงษ์ สืบวงศ์ลี” อดีตรองนายกรัฐมนตรี ฉายภาพจุดแข็งของ Tony ที่กลุ่มแคร์ต้องเชิญมาพูดคุยทุก ๆ 2 อาทิตย์ ว่า 

“สร้างการอยากรู้อยากเห็นของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทันยุคไทยรักไทย ดังนั น จึงเชิญคุณโทนี่มาเล่าให้ฟังถึงวิสัยทัศน์
ในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี มีประสบการณ์พูดคุยกับคนระดับโลก เศรษฐกิจ สังคม จะสามารถเล่าให้ฟังได้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไร” 

“ให้คนที่ไม่ทันยุคการบริหารงานของไทยรักไทยในอดีต 20 ปีที่แล้ว ตื่นตา ตื่นใจว่า 20 ปีที่แล้วมีอดีตที่รุ่งเรือง
อย่างนี หรือ” 
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นอกจากนี  ยั ง มี ป ร ากฏการณ์ ของ  “ยิ่ ง ลั กษณ์  ชิ น วั ต ร ”  อดี ตนายกฯผู้ น้ อ งนอกจากต้ าหนิ   
“พล.อ.ประยุทธ์” กรณีถูกกล่าวหาเรื่องหนี เน่าจ้าน้าข้าว ยังมีภาพ “ฉีกทุเรียน” ที่ได้รับจากเมืองไทยเมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคมที่ผ่านมาเต็มโซเชียลมีเดีย ฟ้ืนกระแสทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ โชว์ภาพแก้ปัญหาวิกฤตในอดีต ดิสเครดิตรัฐบาลลุงตู่ 
10 ปี ก่ อน  “ทั กษิณ”  เ คลื่ อ น ไห วทา งก า ร เ มื อ ง ด้ ว ย ยุ ท ธ ศ าสตร์  “ โ ล กล้ อม ไทย ”  แต่ วั น นี ทั กษิณ - 
ยิ่งลักษณ์ ก้าลังล้อม “ประยุทธ์” ผ่านโซเชียลมีเดีย 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-683874  
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6 มิถุนายน 2564 23:00 น.  
ควันหลง หลัง "ศึกงบประมาณ" 
 

 
 

เกิดอาฟเตอร์ตามมาทันที เม่ือเสร็จจาก "ศึกในสภาฯ"เม่ือรัฐบาลเป็นฝ่ายเอาชนะ "ฝ่ายค้าน"ไปได้ โดยไม่ต้องลุ้น! 
เพราะแม้ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2565 ในกรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท  

จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯในวาระแรกไปแล้ว ด้วยเสียงโหวตจาก ฝั่งรัฐบาล ชนิดที่เรียกว่า   
"ฝ่ ายค้ าน "  ลุ้ น ไม่ขึ น  เมื่ อคะแนนรับร่ า งฯ  อยู่ ที่  269 ส่ วนไม่ เห็นชอบอยู่ ที่  201 เสี ยง  แต่ดู เหมือนว่ า   
"ความวุ่นวาย" ทางการเมือง ยังไม่จบ มิหน้าซ ้ายังคล้ายกับว่า ก้าลังจะเริ่มต้นรอบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในปีกของ  "พรรค
ฝ่ายค้าน" ทั ง พรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกลเอง หรือแม้แต่ "พรรคพลังประชารัฐ" พรรคแกนน้ารัฐบาล ที่มี "บิ๊
กบอส" คือ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นหัวหน้าพรรค ก็ส่ออาการว่า ความยุ่งเหยิง 
ความขัดแย้งภายในพรรค กลับมาปะทุขึ น เมื่อจบศึกงบประมาณ ฯ65 เสียอย่างนั น ! 

การปรากฎตัวของ "ส.ส." พรรคฝ่ายค้าน ทั งพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล ในการโหวตลงมติรับ-ไม่รับร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณ ฯเมื่อกลางดึกของวันที่  2 มิ .ย.ที่ผ่านมา ดูจะยิ่ งเป็นการตอกย ้าให้ เห็นว่า แท้จริงแล้ว  
พรรคฝ่ายค้านเองแทบไม่มีความเป็น "เอกภาพ" ซึ่งลึกๆแล้วปัญหาข้อนี  ทั งพรรคเพ่ือไทยและก้าวไกลก็รู้ดีว่า  
เวลานี แม้ด้านหนึ่งจะช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ยุบ
สภา ฝ่ายค้านเองก็ยังไม่มีความพร้อมมากพอท่ีจะ "ลงสนามเลือกตั ง" รอบใหม่ 

มิหน้าซ ้า ยังไม่มีใครกล้าการันตีได้ว่า หากให้มีการนับหนึ่งใหม่แล้ว ส.ส.ที่มีอยู่ในมือ นอกเหนือไปจาก คนที่
แสดงตัวชัดเจนแล้วว่า อยู่ในสถานะ "งูเห่า" นั นจะมีมากกว่าที่รับรู้ รับทราบกันหรือไม่ !? 

การย้ายสังกัด ของ "เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ" ที่ออกจากพรรคเพ่ือไทย แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชา
รัฐ  แถมยั งมี โอกาสได้ โควต้ า เข้ า ไปนั่ ง เป็น  "กรรมาธิการฯงบประมาณ 65" จนกลายเป็นประเด็นฮือฮา  
ว่างานนี  พรรคพลังประชารัฐ คิดจะใช้มือ เรืองไกร อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยกลับมาย้อนศร เอาคืนคนในพรรคเพ่ือไทย
หรือไม ่

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210606/9edc47f7431d2f6f82567e3a784c441fb34fb3323d51c5a29e6d00c14245ae0d.jpg?itok=t87R9dX6
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ขณะเดียวกัน เมื่อมองเข้าไปยังพรรคพลังประชารัฐ จะพบว่า แม้จะสามารถบริหารจัดการเสียงในรัฐบาลจนท้า
ให้เสียงโหวตรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ฯ65 ผ่านได้อย่างฉลุยมาแล้วก็ตาม แต่ลึกๆแล้ว ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่าง "พรรคภูมิใจไทย" ยังอยู่ในสภาพที่ต้องยอมรับว่า "คุกรุ่น" ไม่น้อย ตราบใดที ่"ศึกโควิด" ยังไม่จบ ! 

สัมพันธภาพระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย ที่เคยเกิดขึ นมาแล้ว จนท้าให้ "ลูกพรรคภูมิใจไทย" กล้าท้าทาย วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ ผ่านโลกโซเชียล 
จนต้องมีการถามหา "มารยาททางการเมือง" กันมาแล้ว ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ นอีก 

นอกจากนี เมื่อหันกลับมามองที่ "ความขัดแย้ง" ในพรรคพลังประชารัฐเอง ก็ยังพบว่า บรรยากาศไม่สู้ดีนัก เมื่อ
ใกล้วันประชุมใหญ่พรรค ในวันที่ 20 มิ.ย.เข้ามามากเท่าใด ค้าถามยิ่งสะพัดว่า รอบนี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคว่า
ด้วยต้าแหน่ง "เลขาธิการพรรค" จะถึงคราวเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ 

"อนุชา นาคาศัย" รมต.ประจ้าส้านักนายกฯ ในฐานะเลขาธิการพรรค จากกลุ่มสามมิตร ของ  "สมศักดิ์ เทพสุ
ทิน"  รมว.ยุติธรรม จะยังรักษาเก้ า อี  "แม่บ้านพรรค"  เอาไว้ ได้ต่อไป โดยไม่ต้องเปิดศึกกับ  "กลุ่ม 3 ช."   
ที่ม ี"ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรฯ เป็นแกนน้า และมีชื่อเข้าชิง เก้าอี เลขาฯพรรคมาก่อนหน้านี ด้วยหรือไม่ 
จะเห็นได้ว่า อาฟเตอร์ช็อคหลังเสร็จศึกงบฯ 65 ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกขั ว ทุกฝ่าย ต่างมี "ศึกใหม่" ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมรอ
อยู่ เบื องหน้า ไม่ต่างกัน ! 
  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/250628  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/250628
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7 มิ.ย. 2564-00:01 น. 
จังหวะ การเมือง ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า การ ประชุมใหญ่  
 

 
 

จังหวะ การเมือง ของ ธรรมนัส พรหมเผ่า การ ประชุมใหญ่  
การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2564 ของพรรคพลังประชารัฐมีความส้าคัญ 
ส้าคัญ 1 เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคอันถือว่าเป็น “แกนน้า” ส้าคัญของพรรคร่วมรัฐบาล ส้าคัญ 1 เพราะเป็น
พรรคที่ม ีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้า 

ด้ารงอยู่อยา่งเป็น “ฐาน” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นการ
เคลื่อนไหวที่มีผลต่อสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างมีนัยส้าคัญทางการเมือง โดยเฉพาะการประชุมใหญ่ใน
วันที่ 20 มิถุนายน เหตุใดพรรคพลังประชารัฐจึงเลือกจัดประชุมใหญ่ที่จังหวัด “ขอนแก่น” หากมองจากฐานทาง
การเมือง พรรคพลังประชารัฐควรจัดในกรุงเทพมหานคร หรือไม่ก็ควรจัดในพื นที่ภาคกลางอันเป็นพื นที่ใกล้กับ
ศูนย์กลางแห่ง “อ้านาจ” อย่างน้อย นายอนุชา นาคาศัย ก็มาจากชัยนาท ตรงกันข้าม การไปจัดในจังหวัดขอนแก่นกลับ
สะท้อนถึงอิทธิพลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าด้ารงอยู่เหนือกว่าอิทธิพลของ นายอนุชา นาคาศัย ตรงนี ต่างหากที่
ส้าคัญและทรงความหมาย 

ค้าตอบต่อค้าถามข้างต้นต้องพิจารณาจากความเป็นจริงของ “การเลือกตั งซ่อม” ผู้คนมักมองอิทธิพลของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า จากการเลือกตั งซ่อมในพื นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นที่ก้าแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นที่ล้าปาง และกรณี
ตัวอย่างล่าสุดก็จากนครศรีธรรมราช ทั งๆ ที่ความจริง อิทธิพลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แผ่เข้าไปแม้กระทั่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจากการเลือกตั งซ่อมที่ขอนแก่น มีสายสัมพันธ์กับ นายเอกราช ช่างเหลา แนบแน่น การ
เลือกสถานที่ที่ขอนแก่นมิได้มาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แน่นอน  

หากแต่น่าจะมาจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประสานกับ นายเอกราช ช่างเหลา และผ่านความเห็นชอบ
จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค นี่คือการชิงความได้เปรียบจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6438420  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6438420
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/AAA-4.jpg
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 7 มิ.ย. 2564 01:58    
พลังโม้ “โทนี่” ไร้แรงส่ง เพื่อไทย เลือดไหลไม่หยุด !? 
 

 
 
หากพิจารณากนัในทางธุรกิจแล้ว การออกมา “สร้างราคา” ครั งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อน ของ “โทนี่  

วูดซัม” หรือที่เคยรู้จักกันเมื่อครั งที่ยังอยู่ในประเทศไทย ว่า “แม้ว” ส้าหรับ นายทักษิณ ชินวัตร ที่ใช้สื่อโซเชียลฯ 
ออกมาวิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาลในทุกเรื่อง โดยพุ่งเป้าเน้นโจมตี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
หลังจากบริหารประเทศมานาน 7 ปี ในลักษณะที่ “ด้อยค่า 

ขณะเดียวกัน เขาก็ได้พยายามแสดงให้เห็นว่า หากเขาเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานี  จะ “แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้
ภายใน 6 เดือน” ซึ่งแน่นอนว่าก็ย่อมมีความคิดเห็นต่างๆ นานา แล้วแต่จะเชียร์ฝั่งไหน ส้าหรับฝั่งที่ชื่นชอบก็ย่อมยกนิ ว 
ว่า “เจ๋งมาก” ขณะที่อีกฝ่ายย่อมมองไปทางตรงกันข้าม 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณากันในทางการเมือง ส้าหรับ นายทักษิณ ชินวัตร ที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงเวลาแบบ
นี  ย่อมต้องมีจุดมุ่งหมายแน่นอน เพราะเป็นช่วงของการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2565 และ
ตามมาด้วยการพิจารณา ร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ที่มีก้าหนดเข้าสภาฯ ในวันที่ 9 มิถุนายนนี  

ขณะเดียวกัน ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 รวมไปถึงการจัดหาวัคซีนของ พล.อ.
ประยุทธ์  จันทร์โอชา และรัฐบาล ที่รุ มโจมตีว่าล่าช้า ไม่ทันการณ์ และ “ด้อยค่าวัคซีน” ยี่ห้อที่น้าเข้ามา 
แน่นอนว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวย่อมมองออกมาว่ามีเจตนาให้ประสานกันทั งในสภาฯ นอกสภาฯ โดยในสภาฯก็เป็น
การเคลื่อนไหวอภิปรายของพรรคเพ่ือไทย กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากผลงานที่ ออกมา หาก
พิจารณากันอย่างตรงไปตรงมา ก็ต้องย ้าให้เห็นว่า ผลงานในสภาฯของพรรคเพ่ือไทย และพรรคฝ่ายค้านโดยรวมไม่ได้
สร้างความโดดเด่นในเรื่อง “เนื อหาสาระ” แต่หากพิจารณาในเรื่องการ “พัฒนาค้าด่า” ก็ต้องยกนิ วให้สุดยอดมาก 
เพราะตลอดสามวันในการอภิปรายที่ผ่านมา ถือว่าพวกเขาได้ “สรรหาค้าด่า” มาได้แบบไม่ซ ้ากันเลย ถือว่าพัฒนาไป
มากจนกู่ไม่กลับแล้ว 

เมื่อวกกลับมาที่ นายทักษิณ ชินวัตร ที่แม้ว่าจะพยายามเสนอมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นลักษณะ “โชว์
เหนือ” เพ่ือข่มรัฐบาล โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในท้านองว่า “อยู่มา 7 ปี แต่ไม่มีผลงาน” 
ตรงกันข้าม มีแต่สร้างหนี เพิ่มตลอดเวลา 
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อีกทั งพยายามแก้ต่างในโครงการ “รับจ้าน้าข้าว” ที่ถูกโจมตีว่า สร้างหนี  และถูก พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ต้อง
ตามใช้หนี มากกว่า 7 แสนล้านบาท และต้องชดใช้ไปอีก 12 ปี ถึงจะหมด ขณะที่ “นายโทนี่” อ้างว่า เป็นเพราะ “เอา
ข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่า” ท้าให้ขาดทุนอะไรประมาณนั น เพ่ือปกป้องว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี แต่ถูก “ยึด
อ้านาจเสียก่อน” 

แน่นอนว่า ค้าพูดดังกล่าวของ นายทักษิณ ชินวัตร ทางหนึ่งเป็นการตอบโต้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ที่ชี ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากโครงการจ้าน้าข้าว ที่สร้างภาระหนี ให้ประเทศ และ
เป็นว่าหลังจากนั นก็ถูก ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ดาหน้าออกมาชี แจงเป็นพัลวัน ไม่ต่างจากการถูกอภิปรายเลยทีเดียว 

ส้าหรับ นายทักษิณ ที่ประกาศจะ “แก้ปัญหาเศรษฐกิจภายใน 6 เดือน” กลับกลายเป็นแรงสะท้อนกลับเข้าหา
ตัวเขาอย่างแรงอีกครั งในลักษณะ “ขี โม้” หรือพูดสร้างกระแสไปเรื่อย เพราะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาผ่านระบบ 
“ตัวแทน” ในพรรคเพื่อไทย รวมไปถึงตัวเขาที่ยังต้องหลบหนีคดีทุจริต ถูกตัดสิทธิ์การเมืองแล้ว หากย้อนกลับไปดูค้าพูด
แบบ “โม”้ ในอดีต ที่เคยประกาศ “แก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯใน 6 เดือน” ก็ประจักษ์คาตามาจนถึงทุกวันนี  

แต่ถึงอย่างไร นั่นก็ถือว่าเป็น “กลยุทธ์ทางการเมือง” เพ่ือสร้างกระแสความนิยมก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาจากความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพ่ือไทยเวลานี  ยิ่งได้เห็นภาพชัดเจนขึ นว่า “เลือดยังไหลไม่หยุด” อย่างน้อย 
ก็ได้เห็น ส.ส.ของพรรค ที่ยังโหวตร่างงบประมาณในวาระแรกในลักษณะ “สวนมติพรรค” เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มี
จ้านวนร่วม 10 คน 

ความเคลื่อนไหวที่เห็นแบบนี  ยิ่งเป็นการตอกย ้าให้ว่าค้าพูดของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารั ฐ  ประธานวิปรั ฐบาล ที่ ให้ จับตาว่ า  ในช่ ว ง ใกล้ เลื อกตั งจะ “มี เซอร์ ไพรส์ ”  นั่ นคือ  จะมีการ  
“ย้ายพรรค” อีกชุดใหญ่ ซึ่งในวงการก็รับรู้กันแล้วว่า มี ส.ส.ระดับบิ๊กเนมบางคนในภาคเหนือ ที่เตรียม “ย้ายขั ว” มาแล้ว 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ น ทั งการเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร และการย้ายขั วของ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ยิ่ง
สะท้อนให้เห็นความเป็นจริง ว่า มันสิ นมนต์ขลังไปแล้ว เพราะไม่อาจสร้างกระแสในวงกว้าง อีกทั งไม่อาจรั ง ส.ส. ให้อยู่
กับพรรคได้อีกต่อไป ซึ่งคนพวกนี ย่อมมองเห็นถึงอนาคตได้ดีว่าออกมาทางบวกหรือลบ จึงต้องตัดสินใจแบบนั น !! 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000054639  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000054639
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จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 
ศึกนอกร้อนศึกในร้าวรุมท้ึงผู้น า 
เรียกว่าระเบิดลงไม่หยุด ยังไม่รวมกับการฟาดกันหนักมากในพรรคพลังประชารัฐเองที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ของพรรค ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ท่ามกลางกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวเลขาธิการ
พรรคจากนายอนุชา นาคาศัย มาเป็นร.อ.ธรรมนัส  
 

 
 
เจอพิษจากเชื้อโควิด-19 ฉุดให้รัฐบาลกระแสตก ท าไฟลามทุ่งไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองกรุงที่ตอนนี้พบคลัส
เตอร์ใหม่ผุดขึ้นยังกับดอกเห็ด ล่าสุดมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วท่ัวกรุงเทพฯ ทั้งหมด 58 แห่ง 

สถานการณ์เชื อร้ายยังไม่เห็นแนวโน้มคลี่คลาย เพราะตัวเลขผู้ติดเชื อยังอยู่ที่ 2,000 อัพ ท่ามกลางการบริหาร
จัดการวัคซีนแบบลุ่มๆ ดอนๆ 

ที่แม้ว่ารัฐบาลจะออกมานั่งยันนอนยันว่าส่งมอบวัคซีนฉีดทันคิกออฟ 7 มิ.ย.แน่นอน แต่กลับยังมีหลาย
โรงพยาบาลประกาศยกเลิกจองหรือเลื่อนฉีด สร้างความสับสนงุนงงให้กับประชาชน กลายเป็นบั่นทอนความเชื่อมั่นใน
ตัวรัฐบาลลดลง แทบจะกู่ไม่กลับ เจอเชื อโควิดกัดเซาะยังไม่พอ ต้องมาเจอกันเมืองรุมถล่มในเวทีอภิปรายงบประมาณปี 
2565 ที่ถูกรุมบี กลางสภา นอกจากนี ยังโดนการเมืองในโลกออนไลน์ที่ใส่ไข่เฟคนิวส์ จนไล่จับกันแทบไม่ทัน จนตอนนี 
รัฐบาลแทบจะตั งหลักไม่อยู่  

เท่านั นยังไม่พอยังต้องมาเจอประเด็นร้อนแย่งซีนปมรัฐมนตรีกร่าง จากกรณีร. อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปะทะคารมต้ารวจรัฐสภาถึงขั นคุกเข่าขอโทษ จนถูกวิจารณ์แซดถึงความเหมาะสมและถูกตั ง
ค้าถามถึงจริยธรรมนักการเมืองอีกครั ง 

ยังไม่จบเพียงแค่นั น ล่าสุดต้องมาเจอตอจากปัญหาคดีของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส .แบบบัญชีรายชื่อ พรรค
พลังประชารัฐ และประธานคณะ กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือประธานวิปรัฐบาล ที่สั่งฟ้องในคดีทุจริต
ก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมา 
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เรียกว่าระเบิดลงไม่หยุด ยังไม่รวมกับการฟาดกันหนักมากในพรรคพลังประชารัฐเองที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ ใน

การประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2564 ของพรรค ในวันที่ 20 มิ.ย.นี  ท่ามกลางกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค
จากนายอนุชา นาคาศัย มาเป็นร.อ.ธรรมนัส 

นี่แค่เรื่องฟาดกันภายในพรรค ยังไม่รวมฟาดกันนอกพรรคระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นควันหลงหลังจบเวที
สภาฯ ที่หลายฝ่ายจับตารอยร้าวรัฐบาล หลังอภิปรายกันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน  

ไม่รู้แค่หนึ่งในฉากละครการเมืองหรือมีกลิ่นระส่้าจริง ที่โยงมาจากปมปัญหาแก้ปัญหาโควิด-19 และการจัดสรร
วัคซีนที่หลายคนมองเป็นเหตุท้าพรรคร่วมแตกคอมาก่อนหน้านี เรียกว่าทั งศึกใน ศึกนอกฟาดมาที่ "บิ๊กตู่ "  
ไม่ยั ง อย่างไรก็ตามข่าวที่ออกมาตอนนี  ท้าเอาคนไทยต้องปวดตับ จนตั งค้าถามว่า วันนี จะหวังพ่ึงนายกฯ ให้ตั งสติช่วย
เคลียร์แก้ปัญหาที่แสนจะยุ่งเหยิง เพ่ือพาประเทศชาติก้าวข้ามหรือต้องเปลี่ยนรัฐบาลดี. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/848086  
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วันที่ 7 มิถุนายน 2564 - 09:20 น. 
 “แผล” จากงบประมาณ ยังสด แผล “พระราชก าหนด” ตามมา 
 

 
 

09.00 INDEX “แผล” จากงบประมาณ ยังสด แผล ”พระราชก าหนด” ตามมา 
ความว่าด้วยร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2565 ยังผ่านเพียงวาระ 1 เข้าสู่ขั นกรรมาธิการ 

พระราชก้าหนดเงิน กู้ 500,000 ล้านบาทก็เข้ามา ไม่ว่าร่างพรบ.งบประมาณ ไม่ว่าพระราชก้าหนดเงินกู้ล้วนเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับ”การเงิน” และที่ส้าคัญอย่างยิ่งยวดล้วนสัมพันธ์กับโควิดและ ”วัคซีน” จึงอาจกล่าวได้ว่าเดือน
มิถุนายนเป็นเดือนที่รัฐบาล พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพบกับการตรวจสอบในลักษณะอันเป็นเครื่องชี ไปยัง ”
อนาคต” อย่างแหลมคมยิ่ง 

รอยแผลอันเกิดขึ นระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณยังไม่ทันจะแห้งหรือหายไปจากความทรงจ้าร้าลึก 
ก็จะถูกเปดแผลซ ้าอีกจากพระราชก้าหนดเงินกู้ ทั งยังเป็นเงินกู้ที่มีเงินกู้ 1.1 ล้านล้านบาทเป็น ”ตัวอย่าง” เป็นตัวอย่าง
แสดงให้เห็นผลงานและความส้าเร็จว่าเป็นไปอย่างที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่  หากยังมี “รอยแผล” ด้ารงคงอยู่ย่อมเป็น
เรื่องน่าหวั่นไหว ไม่เพียงแต่ค้ารามจากพรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกลประกาศอย่าง ตรงไปตรงมาว่า ไม่สามารถให้ความ
ล้มเหลวจากเงินกู้ 1.1 ล้านล้าน บาทเกิดซ ้าอีกจากเงินกู้ 5 แสนล้านบาท เพราะไม่เพียงแต่เท่ากับเป็นการต้าน ้าพริก
ละลายลงไปในแม่น ้าสายใหญ่เท่านั น หากยังเท่ากับเป็นการเลื่อยขี เลื่อย 

ยิ่งกว่านั น บรรดาขุนพลนักพูดจากพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็น นายภราดร ปริศนานันทกุล นายสิริพงศ์ อัง
สกุลเกียรติ ก็เตรียม เงื อหมัดรอคอยอยู่  ทุกคนยังรอจังหวะการปรากฏตัวของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ กับ  
นายศุภชัย ใจสมุทร เท่านั น หากปรากฏตัวเมื่อใดความร้อนแรงก็ปะทุขึ นเมื่อนั น ปมเงื่อนส้าคัญจึงไม่เพียงแต่ทุกฝ่ายจะ
เฝ้ารอดูผลงานและความส้า เร็จในการฉีดวัคซีนดีเดย์ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายนเท่านั นว่าจะออกมาอย่างไร 
หากราบรื่นก็แล้วไป หากกระดกกระดนโด่ก็อันตราย 

ขณะที่ควันหลงจากการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณยังกระหน่้า ซ ้าเข้าไปยังพระราชก้าหนดเงินกู้อย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ นี่คือความร้อนแรงอันสะท้อนลักษณะแห่ง ”กัมมันตะ” ออกมา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2762641  
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7 มิถุนายน 2564 
จับสัญญาณ "พลังประชารัฐ" เปิดปฏิบัติการ "ดูด-ดีล" 
 

 
 

ต้องจับตาว่า “ประวิตร-ขุนพล” จะเดินเกมดูด ส.ส.-ผู้สมัครเกรดเอ เข้า พปชร.ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะเป้าหมาย
เที่ยวหน้า หวังขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งเหนือเพื่อไทย เพื่อสร้างความชอบธรม ในการน าจัดตั้งรัฐบาล แบบไร้ข้อครหาให้
ได้ 

แม้กระแสข่าวที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม จะ “ยุบสภา” เพ่ือจัดการ
เลือกตั งใหม่จะเบาลง ภายหลัง “พรรคร่วมรัฐบาล” พร้อมใจกันโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
2565 แบบไม่มีใครแตกแถว เมื่อเสียงโหวตกับเสียงอภิปรายในสภาออกมาแตกต่างกันสุดขั ว จากที่เคยมีกระแสข่าวว่า 
“ พ ร ร ค ร่ ว ม รั ฐ บ า ล ”  ส่ อ แ พ แ ต ก  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ พ อ ใ จ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์   
จนนักการเมือง-สื่อ ต่างจับว่า นายกฯ จะเลือกยุบสภาหรือไม ่

โดยมีทางเลือกในการยุบสภา 2 ทาง 1.ยุบสภาภายหลังผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 2.ยุบสภาช่วงปลายปี
นี  โดยจะจัดการเลือกตั งใหม่ต้นปี 2565 แต่ทั ง 2 ทางเลือกอาจต้องฉีกทิ งเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ เลือกจะอยู่ครบวาระ
สภา หรือชิงความได้เปรียบด้วยการยุบสภาก่อนครบวาระสภาเพียงไม่กี่เดือน  ตามไทม์ไลน์ตั งแต่ยุค คสช. “พล.อ.
ป ร ะ ยุ ท ธ์ - ขุ น ท ห า ร - มื อ ก ฎ ห ม า ย ”  ว า ง แ ผ น ต่ อ ย อด อ้ า น า จ อย่ า ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด  จ า ก ก า ร ก้ า ห น ด ใ ห้   
“ส.ว.ลากตั ง” 250 คน มีวาระ 5 ปี เท่ากับว่า “250 ส.ว.” สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ 2 ครั ง 

หากอยู่ครบ 4 ปี วาระของ “250 ส.ว.” ยังเหลืออีก 1 ปี สามารถโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ หรือตัวตายตัว
แทนเข้ามาด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีก 1 สมัย ดังนั นปัจจัยที่พรรคร่วมรัฐบาลจะกดดันกัน จนยุบสภาจึงเป็นไปได้
ยาก หากจะมีปัจจัยเร่งน่าจะเป็นการชุมนุมของ “ขั วตรงข้าม” มากกว่า แต่เวลานี ม็อบก็อ่อนแรง กระแสเบาลงไปมาก 
แต่แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะยังไม่ยุบสภา แต่อายุสภาเหลือเพียง 1 ปี 9 เดือน แถมอาจจะยุบสภาก่อนครบวาระ ท้าให้
บรรดา “แกนน้าพรรคการเมือง” ต้องคิดเกม-วางตัว-หาผู้สมัคร เพ่ือรองรับการเลือกตั งครั งต่อไป โดยเฉพาะพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ที่ขึ นชื่อใช้วิธีลัด เรื่องการดูด ส.ส.ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเป็นพวกของตัวเอง ถึงเวลาเริ่มปฏิบัติการครั ง
ใหม่แล้ว  

ภายใต้กติกาเดิม หากใช้บัตรเลือกตั งใบเดียว ด้วยความเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ จ้านวน ส.ส.เขต  
อาจเพ่ิมขึ น จนท้าให้ไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์เลยก็ได้ ดังนั น “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
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ฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.รวมทั งกุนซือการเมือง จึงต้องคิดเกม-คิดแผน ที่จะท้าให้ พปชร.มี ส.ส.กลับเข้ามาในสภา เพ่ือ
เป็นฐานค ้ายันให้ พล.อ.ประยุทธ์ น้องเล็ก 3 ป.ไปต่อได้อีกตามโรดแมพที่วางไว้ 

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า จุดบอดของ พปชร.อยู่ที่ภาคอีสาน จึงไม่แปลกที่จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี
ที่  จ . ขอนแก่น  ในวั นที่  20 มิ . ย .2564  ซึ่ ง เป็ นที่ มั่ นการ เมื อ งของ  “เ อกราช  ช่ า ง เหลา”  คนสนิทของ   
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยรอเคาะอย่างเป็นทางการในการประชุมพรรควันที่ 8 มิ.ย.นี  
โดยการจัดทัพของ พปชร.ในการเจาะพื นที่ภาคอีสานครั งนี  จะต้องมีการจัดวางทุกอย่างให้เป็นระเบียบ -แบบแผน
มากกว่าการเลือกตั ง 24 มี.ค.2562 เนื่องจากในครั งนั น “แกนน้าพปชร.” แต่ละคนต่างคนต่างดูแล “ผู้สมัครส.ส.” ใน
พื นที่ที่ตัวเองดีลและดูดมาได้ 

อย่าง “สุริยะ จึงรุ่ ง เรืองกิจ” แกนน้ากลุ่มสามมิตร  ดูแลพื นที่ อีสานเป็นหลัก แต่ก็ต้องแยกย่อยให้   
“แกนน้าคนอ่ืน” ดูแลในจังหวัดที่สามารถดีล “บิ๊กเนม” ของแต่ละจังหวัดมาลงสมัคร ส.ส. ได้ อาทิ  “สุพล  
ฟองงาม” ก็จะดูแลอุบลราชธานี “วิรัช รัตนเศรษฐ” ก็จะดูแลพื นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นต้น 

ในการเลือกตั งครั งต่อไป พปชร.จะแบ่งโซนให้ “แกนน้า” รับผิดชอบในแต่ละพื นที่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ น 
โดยเฉพาะพื นที่ภาคอีสานที่จะต้อง “ดีลผู้สมัครบิ๊กเนม” มาให้ได้มากที่สุด เพราะหากเจาะพื นที่ภาคอีสานได้  
จะท้าให้ ส.ส.เพ่ือไทยหายไปจ้านวนมากเช่นกัน ซึ่งเป็นการใช้โมเดลเดียวกัน กับพื นที่ภาคใต้ที่ พปชร.สามารถเจาะฐาน
เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มาได้จ้านวนมาก  

ว่ากันว่า เริ่มม ีส.ส.อีสาน จากพรรคเพื่อไทย ปันใจให้ พปชร.หลายคน เพราะท่อน ้าเลี ยงไหลมาไม่ขาดสาย ชื่อ
ของ “จักรพรรดิ ไชยสาสน์” ส.ส.อุดรธานี “ไชยวัฒนา ติณรัตน์” ส.ส.มหาสารคาม อยู่ในลิสต์ที่เปิดเผยตัว ภายหลังไม่
ปรากฎตัวโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ขณะที่อีกสายคนยังซุ่มเงียบ ไม่ปรากฎตัวออกมาให้เห็นในเวลานี  ส่วน
พื นที่ภาคเหนือ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เข้ามาเทคโอเวอร์ เลี ยงดูปูเสื่อ “ส.ส.-ผู้สมัครส.ส.” มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั ง
วางเกมในพื นที่เกือบทั งหมด จึงน่าจับตาว่า จะมี “บิ๊กดีล” เข้ามามากน้อยแค่ไหน 

โดยเฉพาะตระกูล “บูรณุปกรณ์” ที่ใจไม่อยู่กับพรรคเพ่ือไทยอย่างแน่นอน แต่มีตัวเลือกอย่างพรรคไทยสร้าง
ไทย ของ “คุณหญิงหน่อย”  สุดารัตน์  เกยุ ราพันธุ์  แกนน้าพรรคไทยสร้ างไทย ที่ คอยติดต่อกับตระกูล  
“บูรณุปกรณ”์ หวังยึดเมืองเชียงใหม่ มาจาก “คนแดนไกล” เช่นกัน 

ขยับมาที่ภาคกลาง พปชร.ต้องการต้อน ส.ส.เข้าพรรคให้ได้มากเช่นกัน เพราะถือว่าเป็นพื นที่ที่ไม่มีพรรคใด
ผูกขาด ฉะนั นหากได้ตัวผู้สมัครที่ดูดี-มีฐานเสียง โอกาสที่จะครองแชมป์ภาคกลางก็มีไม่น้อย ชื่อของลูกพรรคเพ่ือ
ไทย “พรพิมล ธรรมสาร” ส.ส.ปทุมธานี  “พลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ” ส.ส.กทม. “วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ”  
ส.ส.นนทบุรี ที่ไม่ปรากฎชื่อ ในการลงคะแนน พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 อยู่ในลิสต์ของ พปชร.แล้วเช่นกัน อยู่ที่ว่าจะ
ก้าหนดเกมให้เดินอย่างไร ย้ายมาเลยหรือฝากเลี ยงไว้ที่พรรคเพื่อไทยก่อน 

ขณะเดียวกันในพื นที่ภาคใต้ พปชร.ไม่เคยเบามือในการยึดพื นที่ แม้ค้าสั่งแบ่งงาน ครม.ที่จะให้ “ธรรมนัส” ไป
ดู แ ล พื น ที่ ส ง ข ล า  น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  แ ล ะ ภู เ ก็ ต  ซึ่ ง เ ป็ น พื น ที่ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จ ะ โ ด น ต้ า น จ น  พ่ี น้ อ ง  
2 ป. “ประยุทธ์-ประวิตร” ยอมถอย 

แต่ “ธรรมนัส” ก็เดินเกมผ่าน ส.ส.ภาคใต้ เคลื่อนไหว วางคนที่จะเป็นผู้สมัครเอาไว้หลายคนแล้ว พร้อมทั ง
ทาบ ส.ส.จากพรรคคู่แข่ง โดยเฉพาะพื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติการดูดไม่ยากเท่าเดิม เนื่องจากพรรค
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ป ร ะ ช า ช า ติ ที่ ค ร อ ง พื น ที่ อ ยู่  ก ร ะ แ ส อ่ อ น แ ร ง ล ง ไ ป ม า ก  ชื่ อ ข อ ง  “อ นุ มั ติ  ซู ส า ร อ ”  ส . ส . ปั ต ต า นี   
พรรคประชาชาติ ที่ไม่ปรากฎตัวลงมติ พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 จึงถูกจัดอยู่ในลิสต์ของ พปชร.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
หลังจากนี  ต้องจับตาว่า “ประวิตร-ขุนพล” จะเดินเกมดูด ส.ส.-ผู้สมัครเกรดเอ เข้า พปชร.ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ
เป้าหมายเที่ยวหน้า หวังขึ นแท่นเบอร์หนึ่งเหนือเพ่ือไทย เพ่ือสร้างความชอบธรรม ในการน้าจัดตั งรัฐบาล แบบไร้ข้อ
ครหาให้ได ้
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942070  
 
  

https://brobotech.com/index.php?key=2pjnsllr4y6onkpsqjen&b=0.07&id=261665&teaser=1986891
https://brobotech.com/index.php?key=2pjnsllr4y6onkpsqjen&b=0.07&id=261665&teaser=1986891
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942070


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

 
 
7 มิ.ย. 2564-11:01 น. 
ตะกอน นอนก้น “ภูมิใจไทย” พุ่งใส่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

FootNote:ตะกอน นอนก้น “ภูมิใจไทย”พุ่งใส่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ในทางหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2565 ได้ผ่านวาระ 1 มาแล้วด้วยคะแนน

เสียงอันท่วมท้น 269 จาก พรรคร่วมรัฐบาล  ณ วันนี ร่ างนี ก้าลั ง เข้าสู่การพิจารณาในขั น”กรรมาธิการ” 
รอคืนสู่การประชุมเพ่ือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวาระ 2 ค้าถามก็คือ ความข้องใจต่อรายละเอียดอันมีอยู่ภายในเนื อหา 
ของร่างพรบ.งบประมาณได้จบสิ นลงไปภายในการลงมติยอมรับวาระ 1 หรือไม่ ค้าตอบจากพรรคเพ่ือไทยโดย นายยุทธ
พงศ์ จรัสเสถียร ยืนยันว่ายังไม่จบ ค้าตอบจากพรรคก้าวไกลโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ยืนยันว่ายังไม่จบ 

ขณะเดียวกัน ได้เกิดค้าถามไปยังบรรดาขุนพลแห่งพรรคภูมิใจไทยว่าที่เคยอภิปรายอย่างดุเดือดเข้มข้นก่อนลง
มติยอมรับวาระ 1 จะจบสิ นไปพร้อมกับการลงมืออย่างพร้อมเพรียงกันหรือไม่ ปมส้าคัญอันพรรคก้าวไกลทิ งทุ่นเอาไว้ก็
คือ ยามอภิปรายดุจดัง”ราชสีห์”แต่เมื่อลงมติกลับกลายเป็นดั่ง”หนู”ยังทรงความหมาย 

ความหมายในที่นี ส้าหรับคนของพรรคภูมิใจไทยจ้านวนหนึ่งอาจไม่มี แต่เชื่อว่าคนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็น
เจ้าของค้าอภิปรายยากยิ่ง ที่จะลืมเลือนไปได้อย่างง่ายดาย ที่ส้าคัญเป็นอย่างมากก็คือ สังคมยังให้”ความหมาย”และ
เรียก ร้องให้มี”บทบาท”ในทางเป็นจริง เนื่องจากเนื อหาการอภิปรายจากขุนพลของพรรคภูมิใจไทยไม่เพียงแต่สอดรับ
กับเนื อหาการอภิปรายจากพรรคเพื่อไทย จากพรรค ก้าวไกลเท่านั น 

หากสอดรับและตรงกับความรู้สึก”ร่วม”ในทางสังคมเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอาการเบียดขบในทางการเมือง 
ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพียงเห็นการพยายามด้อยค่าและลบความหมายของ”
วอล์ค อิน”อันเสนอจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล แล้วผลักดันค้าว่า”ออน ไซท”์เข้ามาแทนที่ก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างสูง 
สงสัยเหมือนกับการลดทอนบทบาทของ”หมอพร้อม” ขณะที่ความเรียกร้องต้องการที่จะฉีด”วัคซีน”ในหมู่ประชาชน
ปรากฏขึ นอย่างคึกคัก ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หงุดหงิดอะไรกับสิ่งเหล่านี  

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6439035  
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